



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: รายงานพิเศษ: แบ่ง4เก้าอี้ก.เกษตรฯ"บิกตู๋2"	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
2. คอลัมน์: ผ่านประเด็นร้อน: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์....	แนวหน้า
3. พรรคร่วมเคาะ นโยบายรบ.ใหม่	มติชน
4. อยากให้ปลูก!! 3 ดาวเด่นพืชผลเศรษฐกิจสร้างกำไรให้เกษตรกรจังหวัดแพร่	posttoday.com
5. แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สมุนไพรมะขาม พืชทางเลือกตาม Agri-Map....	siamrath.co.th
6. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
7. Empowering Societies กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 'ดีแทค'	ประชาชาติธุรกิจ
8. คอลัมน์: ข่าวห้ามเขียน: รัฐมนตรีเกษตรฯ เสือ-สิงห์-กระทิง-แรด	ฐานเศรษฐกิจ
9. '4 สิ่งเกษตร' แชร์ชุมชนทรัพย์.. กุมรากหญ้า	คมชัดลึก
10. พช.นครพนม หนุน เทียวสนุกสุขโตนใจ ไปแล้วจะรัก OTOP Village....	ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา

ฉบับที่ : 507 หน้า : 17 (กลาง)

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: รายงานพิเศษ: แบ่ง4เก้าอี้ก.เกษตรฯ"บิกตู2"

แบ่ง 4 เก้าอี้ ก.เกษตรฯ “บิกตู 2” ปชป.จ่อ “ส.ป.ก.-ชลประทาน” ตั้งงบประมาณ 63 กว่า 2.4 แสนล้าน



รายงานพิเศษ
ใหม่ โคราช

ชัดเจนแล้ว สำหรับ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” หรือ กระทรวงพาณิชย์ ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ลงมาถึง 4 คน ตอนแรกคิดว่า เป็นประวัติศาสตร์ของกระทรวงฯ เพราะที่ผ่านมาภายหลังๆ “รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ” จะมีมากที่สุดแค่ 3 คนเท่านั้น ตามงานที่ได้รับมอบหมาย แต่คืบย้อนหลังไปเมื่อปี 2540 รัฐบาล นายชวน หลีกภัย 2 เคยมีการแต่งตั้งถึง 4 รัฐมนตรี เช่นกัน โดยได้รับการโปรดเกล้าฯ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2540 ตอนนั้นมี นายปลอด อดิเรกสาร (ผู้ล่วงลับ) เป็น รัฐมนตรีว่าการ มีรัฐมนตรีช่วย 3 คน คือ นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายสมชาย สุนทรวัฒน์ (ผู้ล่วงลับ) และนายเนวิน ชิดชอบ ส่วนคนเก่า อย่าง “นายฤกษ์ชัย บุญราช” รัฐมนตรี และ “นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร” รัฐมนตรี จะพ้นหน้าที่ในวันที่ ครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ฯ แล้ว ก็จะเก็บของออกจากกระทรวง

ตามรายชื่อแล้ว ครม.ชุดใหม่ มีชื่อ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน (อายุ 54 ปี) รัฐมนตรี จากพรรคประชาธิปัตย์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า (อายุ 54 ปี) รัฐมนตรี จากพรรคพลังประชารัฐ น.ส.นันทิญา ไทยเศรษฐ์ (อายุ 54 ปี) รัฐมนตรี จากพรรคภูมิใจไทย และนายประภัตร โพธสุธน “อายุ 70 ปี” รัฐมนตรี จากพรรคชาติไทยพัฒนา

ในรายชื่อของนายประภัตร หรือเจ้าของฉายา “รัฐมนตรีบ้านควาย” ซึ่งนำบ้านพักส่วนตัวที่ อ.ศรีประจันต์ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมชาวนาไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของ จ.สุพรรณบุรี คือ พิพิธภัณฑ์ควายไทย เคยดำรงตำแหน่งนี้ เมื่อ 11 เม.ย.43 ถึง 9 พ.ย.43 ในรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา ผู้ล่วงลับ

ขณะที่ นายเฉลิมชัย เคยนั่ง รัฐมนตรี ในสมัย รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ส่วน ร.อ.ธรรมนัส กับ น.ส.นันทิญา เป็น รตม.หน้าใหม่ แม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัสถูกตั้งมาเป็นตัวกลางเพื่อพูดคุยระหว่าง “รัฐบาลกับกลุ่มเกษตรกร” เนื่องจากแกนนำรัฐบาลมีความเห็นว่า ร.อ.ธรรมนัสสามารถพูดคุย ประสานทำความเข้าใจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา

ฉบับที่ : 507 หน้า : 17 (กลาง)

หัวข้อข่าว : คอด้มน้: รายงานพิเศษ: แบ่ง4เก้าอี้ก.เกษตรฯ"บักตู่2"

กับแกนนำกลุ่มเกษตรกรต่างๆ หากมีการชุมนุมเรียกร้อง จะช่วยแก้ปัญหาได้มากกว่า

และที่น่าแปลกใจ รัฐมนตรี 3 คน จาก 4 มีอายุเท่ากันที่ 54 ปี คือ เกิดใน พ.ศ.2508

เห็นว่า ภายหลังจากมีการโปรดเกล้าฯ ลงมาแค่วันเดียว บรรยายภาคที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเตรียมห้องทำงานให้กับ รัฐมนตรี ทั้ง 4 คนแล้ว ซึ่งมีห้องไว้แล้วไม่ต้องของงบประมาณสร้างใหม่ เหมือนกับที่อื่นๆ เพราะเคยมีรัฐมนตรี 4 คน มาก่อนเช่นกัน

ซึ่งรัฐมนตรีทั้ง 4 ท่าน ได้ประสานมาถึงนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนปัจจุบันโดยตรงแล้ว ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้รับการโปรดเกล้าฯ ลงมา

มีการเปิดเผยว่า รัฐมนตรีทั้ง 4 ได้พูดคุยถึง "นโยบายกระทรวงเกษตรฯ เมืองต้น" แล้ว โดยจะขับเคลื่อนตามนโยบายศาสตร์พระราชฯ เป็นหัวใจหลัก

มีการคาดการณ์ว่า ในสัปดาห์หน้า จะดูแล 4 หน่วยงานหลัก คือ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ กรมฝนหลวง และการบินเกษตร

ส่วนอีก 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายเฉลิมชัย จะประชุมหารือกันอีกครั้งว่า จะมีการแบ่งงานกันอย่างไร คาดว่า เข้ากระทรวง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวง หลังจากถวายสัตย์ฯ ในสัปดาห์หน้า

มีข้อมูลมาว่า สิ่งสำคัญอันดับแรก ที่รัฐมนตรีเกษตรฯ ทั้ง 4 คน ได้เตรียมหารือกันแล้ว และจะดำเนินการเร็วที่สุด คือการปรับเปลี่ยนบุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้งานนโยบายที่เน้นแก้ปัญหาปากท้อง เดิมหน้าไปได้อวดเร็วตามที่หาเสียงไว้

รวมทั้งจะเร่งสร้างคณะเนรมิตจากประชาชนให้ได้โดยเร็ว รัฐบาลนี้จึงต้องใช้กลไกของกระทรวงเกษตรฯ ที่นำนโยบายลงสู่ระดับล่างได้ทันที และทั่วถึง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ได้ผลชัดเจน

กลับมาที่ ผู้บริหารระดับสูง ที่แน่ชัดแล้วว่า ในเดือน ก.ย.นี้ มีข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุ ในระดับ 10 ถึง 9 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ และ นายอนันต์ วิเศษระจนา รองปลัดกระทรวง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน นายสุรเดช เตียวตระกูล นายสุรจิตต์ อินทรชิต

อธิบดี 4 ตำแหน่ง ได้แก่ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว น.ส.ศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ น.ส.จวิฬา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

คาดว่า จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญด้วย ในสัปดาห์แรก ช่วงวันที่ 1 ส.ค.นี้ ต้องเสนอรายชื่อมือทำงานที่จะโยกย้ายไปนั่งตำแหน่งแล้ว ซึ่งพรรคที่มีข้อมูลของบุคลากรกระทรวงเกษตรฯ ในมือมากที่สุด คือ พรรคชาติไทยพัฒนา เพราะคุมกระทรวงนี้มานาน

ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรฯได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 108,539.324 ล้านบาท คิดเป็น 3.6% ของงบประมาณรายจ่ายรวม ซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าว จะถูกกระจายไปให้หน่วยงานในกำกับดูแล ดังนี้

1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ

1,756.01 ล้านบาท 2. กรมการข้าว 3,138.44 ล้านบาท 3. กรมชลประทาน 65,643.27 ล้านบาท 4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,354.42 ล้านบาท 5. กรมประมง 4,096.94 ล้านบาท 6. กรมปศุสัตว์ 6,225.69 ล้านบาท 7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2,302.03 ล้านบาท 8. กรมพัฒนาที่ดิน 5,723.70 ล้านบาท 9. กรมวิชาการเกษตร 4,136.47 ล้านบาท 10. กรมส่งเสริมการเกษตร 6,340.56 ล้านบาท 11. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,101.68 ล้านบาท 12. กรมหม่อนไหม 710.14 ล้านบาท 13. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1,937.44 ล้านบาท 14. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 285.96 ล้านบาท และ 15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 644.47 ล้านบาท

ส่วนองค์การมหาชน 3 หน่วยงาน จะได้รับการจัดสรรงบดังนี้ 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 546.45 ล้านบาท 2. สำนักงานพืชภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 198.75 ล้านบาท และ 3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 396.80 ล้านบาท และมีรัฐวิสาหกิจอีก 4 แห่ง คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรรม (อ.ต.ก.) องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยังมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (กฟก.)

ข้อมูลของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะหน่วยงานจัดทำงบประมาณ ของกระทรวงฯ เคยเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินเสนอขอเบื้องต้น รวมทั้งสิ้น 246,998 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายว่า สามารถจำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 26,656 ล้านบาท 2. กลุ่ม งบประมาณรายจ่ายของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 82,838 ล้านบาท 3.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) ที่เกษตรฯเกี่ยวข้อง รวม 8 แผนงาน วงเงินรวม 135,135 ล้านบาท โดยมีแผนงาน/โครงการ และงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 127,132 ล้านบาท และแผนบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 7,117 ล้านบาท และ 4. กลุ่ม งบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) วงเงิน 2,368 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณดังกล่าว มีงบประมาณตามนโยบายสำคัญ ของกระทรวงเกษตรฯ 175,563 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 154,790 ล้านบาท 2. การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด มะพร้าว กาแฟ พุเรียน มังคุด ลองกอง หม่อนไหม ประมง ปศุสัตว์ และพืชอื่นๆ) 4,646 ล้านบาท 3. แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร 2,473 ล้านบาท 4. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 4,226 ล้านบาท 5. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 3,272 ล้านบาท 6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย 703 ล้านบาท

7. ประมงพื้นบ้าน 62 ล้านบาท 8. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2,103 ล้านบาท 9. การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยภาครัฐ 1,997 ล้านบาท 10. การพัฒนาอาชีพชาวสวนยาง/การปลูกพืชแซม 352 ล้านบาท 11. การส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 543 ล้านบาท และ 12. การพัฒนาเกษตรกรปรับตัวเรื่อง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา

ฉบับที่ : 507 หน้า : 17 (กลาง)

หัวข้อข่าว : คอด้มน้: รายงานพิเศษ: แบ่ง4เก้าอี้ก.เกษตรฯ"บึกตู่2"

(Smart Farmer)/ Young Smart Farmer/ เกษตรกรรุ่นใหม่
389 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ตามมติ ครม.ของรัฐบาลชุดเก่า คาดการณ์ว่า
ต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ถึง 3 เดือน

คาดการณ์ว่า งบประมาณที่หน่วยงานรัฐตั้งไว้ที่ 246,998
ล้านบาท จะต้องเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล "ประยุทธ์ 2"
โดยเฉพาะ การผลักดันนโยบายประกันราคาพืชผลทางการ
เกษตร ที่รัฐมนตรีว่าการจากพรรคประชาธิปัตย์ หาเสียงมาโดยตลอด
ประกอบด้วยเมื่อสัปดาห์ก่อน "สภาเกษตรกรแห่งชาติ" ที่เคยอยู่ใน
กำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2557 หรือกว่า 6 ปี
ถูกปรับโอนภารกิจกลับมาอยู่ในกำกับขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี
เช่นเดิม พ่วงกับงบประมาณจาก "กองทุนสภาเกษตรกร" กว่า 500
ล้านบาทด้วย.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ผ่านประเด็นร้อน: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวใจหลักของรัฐบาลลุงตู่สอง

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13956 หน้า : 1 (ล่างซ้าย), 5

ผ่านประเด็นร้อน 5



**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวใจหลักของรัฐบาลลุงตู่สอง**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวใจหลักของรัฐบาลลุงตู่สอง



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ชุดที่ 2 หลังการเลือกตั้งออกมาแล้วมีจำนวนรวม 36 คน ซึ่งกระทรวงที่มีรัฐมนตรีดูแลงานมากกว่าทุกกระทรวงคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มี 4 รัฐมนตรี ประกอบด้วย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นายประจวบคีรีขันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ในอันดับที่ 60 นับตั้งแต่ก่อตั้งกระทรวง

ในปี 2435 ในช่วง 127 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่มี 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการที่มาจาก 3 พรรค คือ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า จากพรรคพลังประชารัฐ มีฐานการเมืองอยู่ที่จังหวัดพะเยา ในภาคเหนือตอนบน นายประภัตร โพธสุธน จากพรรคชาติไทยพัฒนา เป็น สส.สุพรรณบุรี จังหวัดในภาคกลาง และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ จากพรรคภูมิใจไทย เป็น สส.จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นจัดได้ว่าเป็นกระทรวงใหญ่ที่มีความสำคัญในทางการเมืองเพราะดูแลประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทุกๆ ภาคทั่วประเทศมากกว่า 35 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 67 ล้านคน ว่ากันว่าการชนะหรือแพ้เลือกตั้งต้องได้หัวใจจากเกษตรกรนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญถือเป็นกระทรวงที่ดลบันดาลชัยชนะในทางการเมืองเป็นกระทรวงที่มีปริมาณข้าราชการและลูกจ้างมากมายเป็นแสนๆ คนเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหม, มหาดไทย,



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ผ่านประเด็นร้อน: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวใจหลักของรัฐบาลลุงตู่สอง

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13956 หน้า : 1 (ล่างซ้าย), 5



ศึกษาธิการ และสาธารณสุข

ปัจจุบันกระทรวงนี้มีปลัดกระทรวงชื่อนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ จะครบวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้แล้ว มีรองปลัดกระทรวง 4 คน และผู้ช่วยปลัดกระทรวงอีก 2 คน แม้จะมีหน่วยราชการแยกออกไปอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายหน่วยก็ตามแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังมี

ส่วนราชการภายใต้สังกัดมากมาย

ประกอบด้วย 24 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** สำนักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มีรัฐวิสาหกิจอีก 5 แห่งคือ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย องค์การสะพานปลา สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์กรมมหาชน 3 แห่ง คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การที่มี 4 รัฐมนตรีไม่ถือว่ารัฐมนตรีมาก เพราะมีหน่วยงานให้ดูแลเฉลี่ยคนละ 6 หน่วยที่ต้องไปกำกับดูแลประชาชนที่เป็นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ชาวประมงอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศไทย ยิ่งในขณะนี้เกษตรกรและชาวประมงกำลังพบปัญหาในเรื่องการทำมาหากินมีความเดือดร้อนเนื่องจากราคาพืชผลตกต่ำการทำประมงก็มีรายได้ลดเพราะชาติตะวันตกโจมตีว่ากิจการประมงของไทยไปทำลายสภาวะแวดล้อมและเป็นแหล่งการค้ำมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รัฐมนตรี 4 คนของกระทรวงนี้จะต้องทำงานหนักอย่างแน่นอนอนันต์ที่ปฏิเสธไม่ได้

ปี 2562 นี้ปัญหาที่เกษตรกรทั่วประเทศเผชิญอยู่คือราคาผลผลิตจำนวนมากขายไม่ได้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13956 หน้า : 1 (ล่างซ้าย), 5

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ผ่านประเด็นร้อน: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวใจหลักของรัฐบาลลุงตู่สอง

ราคาโดยเฉพาะยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, มันสำปะหลัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, ใก่นื้อ, ไข่ไก่, สุกร ฯลฯ ที่พอจะลืมหืมตาอ้าปากได้ในปีนี้อาจต่าง ๆ แต่ก็ดีเป็นบางจังหวัดบางจังหวัดก็แย่มากเพราะปลูกข้าวได้น้อยลง ส่วนที่ได้ราคาดีก็เฉพาะผลไม้ เช่นทุเรียนเท่านั้น

ส่วนกิจการประมงก็ได้ผลผลิตจากทะเลน้อยลงเพราะมีปัญหาจากการที่ชาวประมงไปทำลายสภาวะแวดล้อมในทะเลมีการจำกัดระยะเวลาการออกไปจับปลา กลุ่มประมงนายทุนรายใหญ่ถูกมองว่าทำลายสภาวะแวดล้อม ในขณะที่ประมงพื้นบ้านก็ถูกโจมตีว่าใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้ำผิดกฎหมาย เป็นปัญหาที่น่าปวดหัวให้รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไข และต้องถูกโจมตีจากสังคมโลกอย่างรุนแรง

ปัญหาประการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือการวางกรอบนโยบายของรัฐบาลจะต้องมีความรอบคอบเพราะ 7 พรรคฝ่ายค้าน ต้องอัดใส่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แบบไม่ยั้งอย่างแน่นอนเพราะกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ไร้หาเสียงและสร้างคะแนนนิยมได้มากจะได้หัวใจของประชาชนก็อยู่ที่กระทรวงนี้ นโยบายเอาใจเกษตรกรในเรื่องการประกันราคาพืชผลต้องมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เป็นเครื่องมือในการหาเสียงทางการเมืองได้เป็นอย่างดี เพราะพรรคฝ่ายค้านที่เป็นพรรคของระบอบทักษิณเองเคยเอาเงินงบประมาณถึง 1 ล้านล้านบาท มาลงทุนเรื่องรับจำนำข้าวทุกเมล็ดผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแล้วในระหว่างปี 2554 ถึง 2557 นั่นเอง

ทีมข่าวการเมือง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : พรรคร่วมเคาะ นโยบายรบ.ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15090 หน้า : 1 (กลาง), 10, 11

พรรคร่วมเคาะ นโยบายรบ.ใหม่

ส่ง‘บิกตู’กรองชั้นสุดท้าย
ชุกค่าแรง400แต่รอจังหวะ
สนธิรัตน์รับปากแก้‘รธน.’
พท.ถกใหญ่จัดทัพบริหาร
‘สมพงษ์’หน.-ป้อปลเลขฯ
ร่างนโยบายรัฐบาลจ่อถึงมือ‘บิกตู’ แต่ประเด็นแก้
รัฐธรรมนูญยังต้องถกรายละเอียดต่อ (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

นโยบาย รบ.

‘บิกตู’เชิญพระปางพระมารเจ้าทำเนียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 12 กรกฎาคม นายทหารประจำสำนักงานของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัย (มารวิชัย) หรือปางพระมาร หรือสะตุ้งมาร ที่ได้รับจากนายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เจ้าสำนักสุโขทัย จ.เชียงใหม่ ฉายาโหร คมข. ที่เหล่าบรรดานายทหารโดยเฉพาะ พล.อ.ประวิตรให้ความเคารพนับถือ มาโดยตลอด มาไว้ที่ห้องทำงานชั้น 4 ของตึกบัญชาการ 1

พุทธิพงษ์เผลอเข้าพบ‘บิกตู-สมคิด’

ต่อมาเวลา 09.00 น. นายพุทธิพงษ์

ปูลณกัณฑ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยใช้เวลาหารือประมาณ 15 นาที

โดยนายพุทธิพงษ์กล่าวว่า เดินทางมาพบ นายกรัฐมนตรี แต่ไม่ขอเปิดเผยว่ามาพูดคุยเรื่องอะไร ยืนยันว่าไม่ได้มาหารือเรื่องบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการพิจารณา และอาจเป็นไปได้ที่จะเอาคนนอกมานั่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายสมคิดกล่าวว่าภายหลังนายพุทธิพงษ์เข้าพบ นายพุทธิพงษ์มาพูดคุยไม่ได้มีอะไร เพียงแค่มาสวัสดีทักทาย โดยได้แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการทำงาน และอวยพรในฐานะที่เป็นรัฐมนตรี เชื่อมโยงว่านายพุทธิพงษ์จะทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว

‘อนุทิน-เทวัญ’ส่งคนดูห้องทำงาน

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งคณะทำงานมาดูห้องทำงานที่บัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยเลือกเอาห้องทำงานชั้น 3 เดิมเป็นของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย อดีตรองนายกฯ โดยคณะทำงานระบุว่า จากนั้นจะกลับไปรายงานนายอนุทิน ก่อนจะชนของเข้ามา โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติม

จากนั้นนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา ผู้อำนวยการพรรค และ น.ส.อัญชลี บุสสุวัณโณ เทรย์ญิกพรรค มาดูห้องทำงานที่ชั้น 2 ตึกบัญชาการ 1 โดยนายชลิตรัตน์ระบุ ห้องดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงใดๆ ขณะที่นายเทวัญให้สัมภาษณ์ที่อาคารที่โอที ถนนแจ้งวัฒนะว่า ยังไม่มีฤกษ์เข้าทำเนียบรัฐบาล แต่จะหาโอกาสพาผู้สื่อข่าวไปดูห้องทำงานด้วยเหมือนกัน

ส่วนนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะได้ห้องทำงานรองนายกฯที่ชั้น 4 โดยคนใกล้ชิดเปิดเผยว่า นายจรินทร์ยังไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูห้อง และเจ้าตัวก็ไม่เรื่องมาก สามารถทำงานในห้องใดก็ได้ เพราะมีของไม่มากนัก

จ่อแบ่งงาน‘4รมต.เกษตร’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีรัฐมนตรีถึง 4 คน 4 พรรค ได้แก่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

รหัสข่าว: C-190713020034 (13 ก.ค. 62/06:14)

หน้า: 1/7



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพามุข ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : พรรคร่วมเคาะ นโยบายรบ.ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15090 หน้า : 1 (กลาง), 10, 11



จัดทัพ - พรรคเพื่อไทยประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ปรับโครงสร้างการบริหาร ผลการลงคะแนนเสียงมีมติเลือกนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค และ น.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นเลขาธิการ และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จากพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐมนตรีช่วย 3 คน คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จากพรรคพลังประชารัฐ นายประภัตร โพธสุธน จากพรรคชาติไทยพัฒนา และ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ จากพรรคภูมิใจไทย ทั้งนี้ ห้องรัฐมนตรีว่าการฯ ยังเป็นห้องเดิมที่อยู่ชั้น 2 ส่วนห้องรัฐมนตรีช่วย 3 คน อยู่ชั้น 2 เช่นเดียวกัน แบ่งเป็นปีกซ้าย 1 ห้อง และปีกขวา 2 ห้อง แต่ยังไม่มีย่อสรุปว่ารัฐมนตรีช่วยทั้ง 3 คน จะเลือกห้องไหน โดยทีมงานของนายประภัตร และ ร.อ.ธรรมนัส ส่งทีมงานมาดูห้องแล้ว

ซึ่งทีมงานทั้งสองต่างแสดงความต้องการห้องด้านปีกซ้ายเพราะเป็นห้องใหญ่ แต่ด้านปีกขวารัฐมนตรีช่วย 2 คนต้องอยู่ด้วยกันและขนาดห้องก็เล็กกว่าห้องปีกซ้าย

ทั้งนี้ ห้องปีกซ้ายเป็นห้องทำงานเดิมของนายวิวัฒน์ คัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยฯ โดยจะมีห้องประชุม และห้องรับประทานอาหาร รวมถึงอยู่ติดกับห้องวอร์รูมสถานการณ์น้ำที่มีอุปกรณ์ทันสมัย ส่วนห้องปีกขวา มีขนาดเล็ก

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่า ใครที่อยู่ห้องปีกขวา มักจะพ้นจากเก้าอี้ในเวลาอันรวดเร็วไม่เกิน 3-6 เดือน

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า สำหรับการแบ่งงานในกระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะเน้นที่สนองนโยบายของแต่ละพรรคที่เคยหาเสียงไว้ โดยคาดว่านายเฉลิมชัยจะดูแลสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กรมชลประทาน กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ส่วน ร.อ.ธรรมนัส คาดว่าจะดูแลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมประมง องค์การสะพานปลา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และกรมการข้าว

ส่วนนายประภัตร คาดว่าจะดูแลกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อศส.)

เบื้องต้นมีรายงานข่าวว่า นายประภัตรอยากดูแล อ.ต.ก.ด้วย แต่หลังพรรคพลังประชารัฐไม่ยินยอม ขณะที่ น.ส.มนัญญา คาดว่าจะดูแลกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมสหกรณ์

'นิพนธ์' เร่งดันถนนยางอปท.

ที่ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว ว่า ตนทำงานร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไม่มีปัญหา ไม่ว่าท่านจะมอบหมายงานใดให้ สำหรับงานที่จะต้องทำเร่งด่วนคือถนนลาดยางพารา จะเสนอแนวคิดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการ เพราะถนนยางพาราใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทางอ้อม เพราะสามารถดึงยางพาราจากตลาดได้ระดับหนึ่ง

นายนิพนธ์กล่าวว่า ตนอยู่ใน อปท.มา 6 ปี และนั่งอยู่ในคณะกรรมการกระจายอำนาจรัฐจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร งานที่ทำได้ทันทีคือการกระจายอำนาจให้ อปท.มากขึ้น เพื่อให้ห้อง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : พรรคร่วมเคาะ นโยบายรบ.ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15090 หน้า : 1 (กลาง), 10, 11

ถิ่นมีความเข้มแข็ง ทำงานบริการประชาชนได้ มีประสิทธิภาพ เชื่อว่าหากท้องถิ่นมีความเจริญ และมีความเข้มแข็ง ทำให้ประเทศมีความเจริญและเข้มแข็งด้วย

‘วิษณุ’ไม่หวั่นโดนซักฟอก

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เตรียมยื่นคำร้องให้ตรวจสอบสวนคดี 4 รัฐมนตรีใหม่ รวมถึงตนและให้ตรวจสอบสวนคดี 6 ส.ว.ถือครองหุ้นสื่อว่า ไม่ทราบ ไม่รู้เรื่อง แต่ไม่เป็นที่ เป็นสิทธิสามารถทำได้ ไม่มีปัญหาอะไร และเชื่อว่าไม่กระทบการทำงาน และส่วนตัวก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรเพื่อชี้แจงเป็นพิเศษ และนายเรืองไกรก็สามารถไปพูดในสภาได้อยู่แล้ว หากใครถามก็จะชี้แจง ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจ้องจู่จี้รัฐมนตรีรวมอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีใหม่จำนวนหลายคนรวมถึงตนด้วยนั้น ต้องขอบคุณที่บอก จะได้เตรียมตัวและไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไร เบาใจด้วยซ้ำ

ผู้สื่อข่าวถามว่าทำให้รัฐบาลทำงานยากขึ้นหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า เป็นแบบนี้ทุกยุค จึงไม่เป็นปัญหาอะไร เมื่อเกมอะไรก็ตาม เข้าสภาก็ต้องทำตามกติกา มีข้อบังคับ มีประธานรัฐสภา หากใครถูกพาดพิงก็ลุกขึ้นอภิปรายได้อยู่แล้วชี้แจงไป ถือเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นประชาชนไม่ต้องตื่นตื่นหรือตกใจ ขอให้ทำให้สนุกและเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีอะไรทำให้เกิดมลทิน เป็นเรื่องของใครบุคคลนั้นจะต้องอธิบายเอง เช่นกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยืนยันไม่ส่งผลเชื่อมั่นกับตปท.

ผู้สื่อข่าวถามว่ามองเป็นเกมการเมืองที่มีการเตรียมการไว้แล้วหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า เป็นหน้าที่ ไม่ใช่เกมในความหมายของวิชาการ แต่เป็นหน้าที่ว่าเมื่อสงสัยก็ถามและนำไปสู่การตั้งกระทู้ เมื่อตอบแล้วไม่เชื่อก็ต้องนำไปสู่การอภิปราย เป็นเรื่องปกติ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้กลัวกระแสสังคม และไม่ได้หวั่น แต่หลักมีอยู่เพียงว่าเมื่อเข้าใจผิดก็ต้องชี้แจง เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ เพราะเชื่อว่าต่างประเทศเข้าใจดีในกติกาเช่นนี้

“ผมไม่ได้หวั่น ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สะท้อนสะท้อน แต่ทุกคนทำตามหน้าที่เท่านั้นเอง ย้ำอีกครั้งว่าเมื่อเขาถาม ก็ตอบ เมื่อเข้าใจ

ผิดก็ชี้แจงก็เท่านั้น” นายวิษณุกล่าว

‘อนุทิน’ชี้‘นาที’สูคดีเป็นสิทธิ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีนางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ภท. เตรียมยื่นอุทธรณ์หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาสั่งจำคุก เป็นเวลา 1 เดือน 10 วัน ลงอาญา 1 ปี จากกรณียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งผลให้ถูกห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปีว่า เป็นสิทธิส่วนบุคคลของนางนาที ส่วนจะถูกตัดสิทธิสิ้นสภาพความเป็น ส.ส.ตลอดชีวิตหรือไม่ ขึ้นอยู่ให้ศาลเป็นผู้สั่ง คดีว่าอีกไม่นานศาลน่าจะส่งคำพิพากษามายังผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการขู่ยื่นอาชญากรรม ปริศนาคันทุกลุ ส.ส.อ้างของ ภท. เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งชื่อไปหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่ได้ส่ง สื่อรู้ก่อนได้อย่างไร

‘ท็อป’ฉลองวันเกิดนั่ง‘ทส.’

ที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดงานฉลองวันเกิด ครบรอบ 46 ปี พร้อมขอบคุณประชาชน ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างคับคั่งพร้อมกันนี้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการ ชทพ. ได้นำ ส.ส.ของพรรคและผู้บริหาร ชทพ. รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวง ทส. อาทิ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าอวยพรด้วย

นายวราวุธกล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่สนับสนุน ชทพ. พร้อมให้คำมั่นสัญญาจะปฏิบัติงานในหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการ ทส.ให้ดีที่สุด

“วันเกิดปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษที่สุดในชีวิตผม เป็นการเริ่มต้นปีที่ 46 ด้วยหน้าที่ใหม่ ที่ได้รับคะแนนเสียงความไว้วางใจจากพี่น้องชาวไทยพัฒนาให้มีโอกาสเข้ามาทำงานรับใช้ประเทศชาติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯราชย์ อภิเษกสมรสและผมได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ทส.

จึงถือโอกาสอันประเสริฐนี้ กลับมาเปิดบ้านเลี้ยงฉลองวันเกิดที่สุพรรณบุรีบ้านเรา เพราะฉลองวันเกิดที่ไหน ไม่อบอุ่นใจเท่าบ้านเรา และเพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องชาวสุพรรณที่ได้สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผมและ ชทพ. ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้” นายวราวุธกล่าว

‘วราวุธ-เสียดึง’พืดแก้แค้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนำ ชทพ.นำโดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ส.ส. อาทิ นายนพดล มาตรศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสรชิต สุจิตต์ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐ สุวรรณ นายเสมอกัน เทียงธรรม ส.ส.สุพรรณบุรี และนายยุทธพล อังกินันท์ รองหัวหน้าและโฆษก ชทพ. ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน ณ ฝ่ายเขต ต.จรเข้สามพัน อ.อุทุมพร เพื่อรับฟังปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมของพื้นที่อุทุมพร-ดอนเจดีย์ พร้อมทั้งรับฟังรายงานและหารือวิธีแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงสุพรรณบุรี

นายวราวุธกล่าวว่า สำหรับพื้นที่ อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรีนั้น เป็นพื้นที่ปลายน้ำ คลองมะขามเต่า-อุทุมพร ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากการชลประทานอยู่ตลอด แม้ปัจจุบันจะมีการยกระดับฝายกันน้ำจรเข้สามพัน เพื่อต้นน้ำที่ไหลมาจาก จ.กาญจนบุรี ปกติจะไหลลงไปท่วมที่ลุ่มบางปลาหมอ ให้ไหลตกกลับมาที่คลองมะขามเต่า-อุทุมพร เพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หนึ่งและนำน้ำไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้งแทน แต่การกระจายน้ำยังไม่สามารถทำได้ทั่วถึง จึงมีแนวคิดในการวางท่อส่งกระจายน้ำเพิ่มเติม พร้อมกับขุดขยายและปรับสภาพคลองให้ส่งน้ำได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ประมาณการว่าจะส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมได้กว่า 20,000 ไร่

‘กัญญา’พร้อมทำงาน‘ณัฐพล’

คุณหญิงกัญญา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความยินดีมากที่จะได้ร่วมภารกิจด้านการศึกษา กับนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตั้งใจสูง เชื่อว่าบูรณาการทำงานร่วมกันได้ดี ทั้งนี้ต้องเตรียมพร้อมที่จะ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : พรรคร่วมเคาะ นโยบายรบ.ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15090 หน้า : 1 (กลาง), 10, 11

ทำงานเชิงรุกและได้นัดหมายเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเบื้องต้น ทั้งนี้ตนเคยนำเสนอนโยบายภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นหาเสียงแล้ว จึงต้องการผลักดันเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาอย่างเป็นทางการให้เร็วที่สุด เนื่องจากโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีการเติบโตรวดเร็วเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันของคนทำให้วันนี้การเรียนภาษาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ภาษาพูดของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงภาษาคอมพิวเตอร์หรือการเรียนโค้ดดิ้ง ที่จำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่ก้าวให้ทันโลก รวมทั้งผู้ประกอบการยุคใหม่ล้วนหันมาเป็นผู้เล่นในตลาดนี้ ดังนั้นโค้ดดิ้งคือความจำเป็นทางการศึกษาไทย โดยในวันที่ 14 กรกฎาคม จะได้พบปะแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ป่วนที่เป็นผู้สร้างหลักสูตรโค้ดดิ้งของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเดินทางมาประเทศไทย โดยคุณผู้ป่วนกำหนดเป็นนโยบายให้เด็กญี่ปุ่นเรียนโค้ดดิ้งตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศครอบคลุมในปี 2020 ก็จะได้ศึกษาแลกเปลี่ยนกันเป็นเบื้องต้นรวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่ได้นำร่องไปก่อนหน้านี้ด้วย

พปชร.สวนไอศกรีมยิ่งเข้าตัว

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า มาตรฐานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 2 ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเมียบกปิดทรัพย์สินสามปีเป็นรัฐมนตรีได้ รัฐมนตรีคุณสมบัติไม่ผ่าน ญาติพี่น้องเป็นแทนได้ ปราบโกงกับพยายเรือให้โจรนิ่งทำไม่เหมือนกันว่า การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย ตามความเหมาะสมในวิถีทางการเมือง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ยึดความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมเป็นหลัก อยากรจะเตือนความจำนายพานทองแท้ว่าพรรคของนายพานทองแท้ก็มีมาตรฐานเดียวกันคือ ทุกอย่างอยู่ที่อำนาจการตัดสินใจโดยคนคนเดียวนั้นคือ พ่อของนายพานทองแท้

“ในสมัยนั้นเป็นการสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจนที่สุด เสมือนประเทศเป็นสมบัติผลิตกันชมของครอบครัวทำมาใช้หรือไม่ แก้อันยากถูกส่งต่อกันมา ได้ตั้งแต่นายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายฯ มาที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ผู้เป็น

ลุงก็เป็นนายกฯต่อ และสุดท้าย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อาของนายพานทองแท้ก็มาเป็นนายกฯต่ออีก นี่คือนโยบายที่ชัดเจนที่สุด ก่อนที่สุดท้ายจะถูกศาลตัดสินจำคุกและหนีออกนอกประเทศ นายพานทองแท้ควรจะไปเตรียมตัวผู้คดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยยังดีกว่า เพราะยิ่งพูดก็มีแต่ยิ่งเข้าตัว” นายธนกร กล่าว

‘สนธิรัตน์-พรรคร่วม’ถกนโยบายรบ.

ที่หอประชุมทีโอที แจ้งวัฒนะ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อจัดทำนโยบายรัฐบาล ได้นัดประชุมร่วมกับตัวแทน 19 พรรคการเมือง เป็นวันที่ 2 หลังจากที่ผ่านมาได้กรอบและข้อสรุปเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีแกนนำพรรคการเมืองเข้าร่วม อาทิ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายจตุร์ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ส.ส.บัญญัติรายชื่อ พรรคประชาชนปัตตานี (ปปป.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายชาติา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าภท. นายนิกร จำนง ส.ส.บัญญัติรายชื่อ และผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญญัติรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย

13ก.ค.ส่งนโยบายให้‘บิ๊กคู่’

นายสนธิรัตน์กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำนโยบายรัฐบาลร่วมกับตัวแทน 19 พรรคการเมืองว่า การประชุมการนำนโยบายของแต่ละพรรคเสนอเพื่อผลักดันมาบรรจุลงในนโยบายของรัฐบาล ได้ข้อยุติแล้วหลังจากที่ได้ฟังจากทุกฝ่าย และร่วมกันพิจารณาในแต่ละประเด็น ร่างนโยบายของรัฐบาลนั้นครอบคลุมทุกด้าน โดยหลังจากนี้จะมีการนำไปปรับปรุงเพียงเล็กน้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 13 กรกฎาคม และส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ภายใน 1-2 วันนี้ ทั้งนี้ เนื้อหาร่างนโยบายรัฐบาล จะมีเนื้อหาทั้งนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทำในช่วง 1 ปีแรก อาทิ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ปากท้องของประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไข ขณะเดียวกันจะบรรจุเรื่องที่เป็นนโยบาย 4 ปี ที่เป็นการสร้างความยั่งยืนของประเทศในทุกมิติ

รับนโยบายทุกพรรคมาปรับใช้

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า การทำนโยบายของรัฐบาลได้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ สำหรับนโยบายที่แต่ละพรรคการเมืองได้ใช้ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการพูดถึงเรื่องมาตรการ แต่นโยบายของทุกพรรคก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือการยกระดับราคาสินค้าเกษตร ที่ทำใหเกษตรกรอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ส่วนรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ต้องพิจารณาตามประเภทของผลผลิตทางการเกษตรนั้นๆ รวมถึงจะต้องดูระยะสั้นและระยะยาว โดยจะนำมาตรการที่แต่ละพรรคเคยประกาศไว้ในช่วงหาเสียง มาพิจารณาแล้วปรับใช้ร่วมกัน เพื่อจัดทำเป็นมาตรการของรัฐบาลต่อไป

ยังไม่เคาะแก๊รธ.น.-ฟิงฝ่ายค้านด้วย

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกบรรจุอยู่ในนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า เรื่องนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องหารือกันถึงรายละเอียดบางประเด็นกันอีกครั้ง เชื่อว่าจะจบลงอย่างรวดเร็วที่สุดในเร็วๆ นี้

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า ร่างนโยบายรัฐบาลจะต้องให้นายกฯตัดสินใจอีกครั้งหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า นายกฯไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจ เพียงแต่มาร่วมพูดคุยกัน เมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีจะนำนโยบายของพรรคฝ่ายค้านมาบรรจุด้วย นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในการหารือได้มีการพูดคุยในเรื่องดังกล่าวด้วย ได้นำนโยบายของพรรคฝ่ายค้านมาพิจารณาและสังเคราะห์ในส่วนที่ดีและมีประโยชน์มาใช้ ไม่อยากให้เกิดว่าเป็นนโยบายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่มองว่านโยบายที่ดีจะต้องเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้ เรื่องใดที่สามารถปฏิบัติได้แล้วเกิดประโยชน์กับประชาชน ก็ได้นำมาปรับและบรรจุลงในนโยบายของรัฐบาล ขอให้การทำนโยบายของรัฐบาลโดยรวมเสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงจะพิจารณาว่าจะเชิญฝ่ายค้านมาร่วมพูดคุยกันหรือไม่ โดยการจัดทำนโยบายได้คำนึงถึง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : พรครร่วมเคาะ นโยบายรบ.ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15090 หน้า : 1 (กลาง), 10, 11

เรื่องกรอบเงินงบประมาณด้วย ต้องอยู่บนพื้นฐานวงเงินงบประมาณที่สามารถจัดสรรได้ แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวเลขเงินงบประมาณได้

ทุกพรรคดันค่าแรงวันละ400บ.

ผู้สื่อข่าวถามถึงนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาท นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ทุกพรรคเห็นตรงกันว่าควรต้องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็นอัตราที่เพียงพอต่อผู้ใช้แรงงาน เห็นได้ว่าทุกพรรคมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่มีเป้าหมายว่าจะให้เป็น 400 บาทต่อวัน ส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้น จะมีการกำหนดลงไปในนโยบายและมาตรการของรัฐบาลอีกครั้ง

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

นโยบาย รบ.

ผู้สื่อข่าวถามว่า บางโครงการที่รัฐบาลจะสานต่อจากรัฐบาลชุดเดิม จะถูกเปลี่ยนชื่อโครงการจากประชารัฐเป็นอย่างอื่นหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า อย่าไปยึดเรื่องชื่อ แต่ขอให้ยึดเรื่องของหลักการ ขออย่าว่าวันนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งหมดเป็นผลงานของรัฐบาลและทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ไม่หวั่น'บิกป้อม'คุมพลังงาน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ได้มีการขอเวลาไว้ 3 วันใช่หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า เป็นเรื่องที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) จะหารือและกำหนดระยะเวลา เรื่องการแถลงนโยบายรัฐบาลควรจะมีระยะเวลาให้ทุกฝ่ายได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็น ไม่ได้กังวลว่าจะเป็นเวทีฝ่ายค้านจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือหรือประโยชน์ทางการเมือง คิดว่าทุกฝ่ายต้องทำร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของประเทศ รัฐบาลก็พร้อมรับฟังประเด็นที่มีการตีตึงมาด้วย

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าว พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีจะมากำกับดูแลกระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ไม่เคยทราบเลย เพิ่งได้ยินตอนนี้ แต่หากจะมากำกับดูแลจริง ก็สามารถทำงานร่วมกับ พล.อ.ประวิตรได้อยู่แล้ว

ปชป.ยันรบ.รับปากแก้รธน.

นายจุติกล่าวถึงกรณีที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ระบุว่าข้อเสนอของปชป.ที่ต้องการให้มีเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาลนั้น อยู่ระหว่างการพูดคุยรายละเอียดอีกครั้งว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้ว เพราะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทำให้ ปชป.ตกลงเข้าร่วมรัฐบาล นายสนธิรัตน์ได้รับปากทางโทรศัพท์กับนายจตุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า ปชป.แล้วว่า จะรับทุกเรื่องของ ปชป.ไปดำเนินการ อย่างไรก็ตามตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังเขียนนโยบายรัฐบาล ขณะเดียวกัน พปชร.ต้องไปพูดกันเอง ไม่ต้องมาพูดคุยกับ ปชป.แล้ว เพราะได้ยื่นข้อมูลและยืนยันทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เสนอให้แก่ประเด็นวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้นและมีการบรรณาการที่ล้นลง เป็นเรื่องที่ดีกับประเทศดีกว่ารัฐบาลและทุกฝ่าย ไม่ใช่แค่ ปชป. ทั้งนี้คิดว่าฝ่ายนายสนธิรัตน์จะไม่นำรายละเอียดนโยบายรัฐบาลทั้งหมดมาให้ดูก่อนที่จะนำไปจัดพิมพ์เป็นเอกสารทางภาค มีฉันทมติเห็นร่วมกันทุกคนแน่นอน ส่วนจะเอามาหารือกับ ปชป.อีกครั้งเมื่อใดนั้นยังไม่ทราบ เพราะตอนนี้อยู่ไม่มีการโทรศัพท์ติดต่อมา

ภท.พอใจพปชร.รับนโยบาย

นายชาติกล่าวภายหลังประชุมจัดทำนโยบายรัฐบาลว่า บรรยากาศการพูดคุยดีมาก เกิดความเข้าใจกันทุกพรรค พปชร.เปิดกว้างให้ทุกพรรคนำเสนอแนะ และใช้เวลาเร่รุ่มมาก เพราะทุกคนกลับไปทำการบ้าน ส่วนเรื่องความทับซ้อนของนโยบายแต่ละพรรคจะมีการพูดคุยว่าอันไหนดีที่สุดในที่สุดและใช้งบประมาณน้อยที่สุด ภท.ก็นำเสนอระบบแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะเป็นกลไกทางเลือกหนึ่งให้รัฐบาลได้พิจารณา เพราะเป็นระบบที่ใช้แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เงินน้อยที่สุดคือการใช้กลไกที่รัฐมีอยู่ในการแก้ปัญหา เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะดีต่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การจัดทำร่างนโยบายจะมีปัญหาเรื่องของการตั้งชื่อนโยบายที่มีความแตกต่างกันหรือไม่ นายชาติกล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อว่าถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชน ชื่อคงไม่สำคัญ เพราะสิ่งสำคัญคือเกษตรกรได้ประโยชน์

ส่งนโยบายรบ.ถึง'บิกตู'แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการ พปชร. ได้ให้เลขาธิการส่วนตัวนำของเอกสารร่างนโยบายรัฐบาลมาส่งเพื่อมอบให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อพิจารณาและขอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ก่อนที่จะส่งไปจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่ 24-25 กรกฎาคมนี้ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ก่อนจะเดินออกจากด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า

สภาเลื่อนการแถลงนโยบาย

นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงความคืบหน้าการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรว่า ตามที่ได้มีการประชุมไปแล้ว 11 ครั้ง ถามตอบกระทู้สดไปแล้ว 7 เรื่อง กระทั่งทั่วไป 5 เรื่อง นัดติดตามผ่านสภาตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญไปแล้ว 2 เรื่อง โดยในสัปดาห์หน้าต้องงดการประชุมวันที่ 17-18 กรกฎาคม ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้การแถลงนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในเบื้องต้นทางวิปรัฐบาลได้กำหนดไว้ 2 วันคือ วันที่ 24-25 กรกฎาคมนี้ ซึ่งอาจขยายเวลาได้อีกตามความเหมาะสม

พท.ถกเลือก'กก.บห.'ชุดใหม่

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ โดยมีรักษาการ กก.บห.ชุดเก่าทำหน้าที่ดำเนินการ โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กก.บห.ชุดปัจจุบัน ตัวแทนพรรคจาก 4 ภาค และ 76 จังหวัด ส.ส.136 คน สมาชิกพรรค และอดีตรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้นต้องเกิน 250 คน

ทั้งนี้ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รักษาการหัวหน้า พท.กล่าวว่า ในนาม กก.บห.ชุดเดิมขอขอบคุณ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ และนายภูมิธรรม เวชยชัย รวมทั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค โดยทุกฝ่ายได้ประคับประคอง พท.ตลอดหลังถูกปฏิวัติ ถูกกล่าวหาว่าเป็นปฏิปักษ์ ชัดคำสั่ง คสช. ทุกคนยึดถือ ไม่สลายใจ แต่วันนี้ทุกอย่างจะมลายหายไปเพราะคำสั่ง คสช.กำลังจะเลิกฯ สำหรับสถานการณ์การเมืองรวมทั้ง พท.ในปัจจุบัน คือ 1.วันนี้มี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : พรรคร่วมเคาะ นโยบายรบ.ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15090 หน้า : 1 (กลาง), 10, 11

นายกฯ และ ครม. ส่วน พท.กำลังจะมีผู้นำฝ่ายค้านในสภา ดังนั้นต้องทำตัวเป็นฝ่ายค้าน แม้ไม่ชินแต่ต้องทำให้ได้ การปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกสภา ความเป็นพวกพ้องบางอย่างต้องวางเอาไว้ ขอให้ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างจริงจัง ไม่ตีกลีโลให้พ้นไป ความเด็ดขาดเป็นเรื่องจำเป็น 2.ยังทำหน้าที่เป็นตัวนำในการรวมตัวของ 7 พรรคฝ่ายค้าน 246 เสียง ถือเป็นอาวุธที่มีพลังมากพออย่างยิ่ง ดังนั้นการรักษา 246 เสียงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสุดแม้ว่าต้องแลกด้วยอะไร 3.ขณะนี้ความเข้มแข็งของพรรคในเชิงปริมาณหายไป 100 เสียง และขาดความเข้มแข็งในเชิงประสิทธิภาพ 50 เสียงอยู่ข้างนอกหมด นักกระทบการทำงานแต่ที่มีอยู่ก็ไม่แพ้ใคร แต่ก็ต้องรับความจริงว่าจะเสียไปมากกว่านี้ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นจะไม่มีที่อยู่ 4.ต้องพยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุด และ 5.ขอเตือนทุกคนว่ายังถูกมองโดยคนบางกลุ่มว่าเป็นภัยคุกคามในบางมุม ดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ

ปรับโครงสร้างรับเลือกตั้งใหม่

“รัฐบาลชุดนี้แม้ช่วยอย่างไรก็ลืบทอดอยู่ในคราบเผด็จการอยู่ดี รวมทั้งเป็นรัฐบาลผสม 19 พรรคซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ถือเป็นประโยชน์กับเรา รัฐบาลนี้เสียงปรี่มน้ำ พลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำร้อยปรี่แยกตั้งแต่เริ่มต้น ขณะที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาตินั้นบันทึกบนพรรคเพื่อไทย หากไม่แก้ไขจะไม่สามารถฟื้นความเสียหายได้ 7 พรรคฝ่ายค้านย้ำว่าต้องแก้ไขเป็นโจทย์ใหญ่ เป็นมะเร็งร้ายทำลายประชาธิปไตย ส่วนองค์กรอิสระมุ่งห้ามนเพื่อไทย ขณะที่คนรุ่นใหม่สนใจการเมืองผ่านการเลือกตั้ง ปฏิเสธความรุนแรงนอกสภา แต่เมื่อเลือกตั้งแล้วเขาจะออกมาใช้สิทธิ ดังนั้นเพื่อไทยจะต้องปรับโครงสร้างเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้” นายปลอดประสพกล่าว

สมพงษ์หัวหน้า-อนุดิษฐ์เลขา

จากนั้นที่ประชุมมีมติ 389 เสียง เลือกนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าพรรค ส่วนรองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย 1.นายศักดิ์สิทธิ์ วัฒนสินธุ์ 2.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 3.นายปลอดประสพ สุรัสวดี 4.นายสามารถ แก้วมีชัย 5.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 6.นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ 7.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว 8.นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 9.นายนคร มาฉิม 10.นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ 11.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 12.นายไพจิต ศรีวร

ขาน 13.นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 14.นายวิทยา บุรณศิริ 15.พ.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิง และ 16.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ต่อมาที่ประชุมมีมติเลือก น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรรพ เป็นเลขาธิการพรรค ขณะที่รองเลขาธิการพรรค ประกอบด้วย 1.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล 2.นายจิราภู ห่วงทรัพย์ 3.น.ส.ชัชติยา สวัสดิผล 4.นายจตุพร เจริญเชื้อ 5.นายสุรชาติ เทียนทอง 6.นางละออง ดิยะไพรัช และ 7.นายศราวุธ เพชรพนมพร โดยนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เป็นโฆษกพรรค ขณะที่นายทวีศักดิ์ อนุธรรมพันธ์ เป็นเหรัญญิกพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนพรรค สำหรับคณะกรรมการพรรคอื่น ๆ ประกอบด้วย 1.ประพนธ์ เนตรรังษี และ 2.นายณรงค์ รุ่งธนาวงศ์ รวม 29 ตำแหน่ง

สั่งฝ่ายค้านลุยตรวจสอบเต็มที่

จากนั้นนายสมพงษ์กล่าวว่า พท.เป็นพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ด้วยกติกาที่ผิดไปจากความเป็นจริงอย่างมากทำให้การตั้งรัฐบาลตั้งได้ในเดือนที่ 3 หลังการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไรนัก กก.บห.ชุดใหม่คงต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านไปให้ได้โดยดี ทั้งนี้ พท.รุ่นใหม่จะมีตัวแสดงแทน ที่เลือกกันวันนี้ 29 คน เป็นคนที่มีความตั้งใจทำงานให้พรรคในอนาคตข้างหน้า จะหาข้อมูลมุ่งเจาะในสิ่งที่รัฐบาลทำแล้วอาจเกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของพรรค จากนี้จะมีคณะกรรมการอีกหลายคณะ เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาพรรค ตั้งนายเสนาะ เทียนทอง เป็นประธาน ต่อมาก็คือตำแหน่งยุทธศาสตร์พรรค ตั้งคุณหญิงสุภารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธาน เป็นต้น จะยึดมั่นการทำงานในฐานะฝ่ายค้าน จะเป็นงานสำคัญที่เราจะผลักดัน และสะท้อนการทำงานของรัฐบาลเพื่อพี่น้องประชาชน

จัดส.ส.ข่าแหละนโยบาย-กม.งบฯ

นายสมพงษ์กล่าวอีกว่า สำหรับการแถลงนโยบายรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน 7 พรรค จะร่วมมือกันสะท้อนนโยบายของรัฐบาลว่ามีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร ต่อมาคือวาระที่จะมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี จะใช้บุคลากรของ พท.ที่มีความรู้ในเรื่องนี้แจ้งความเหมาะสมต่อรัฐบาลว่าจะใครควร อะไรไม่ควร และต่อมาก็คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ตั้งมีแน่จะลงถึงหน้าที่ของฝ่ายค้าน จะทำงานตามสโลแกน “พรรคเพื่อไทย

หัวใจคือประชาชน” จากนั้นนายสมพงษ์ นายเสนาะ และคุณหญิงสุภารัตน์ ได้ขึ้นมอบดอกไม้และภาวาท เพื่อขอบคุณการทำงานของ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคและนายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตเลขาธิการพรรค ที่ได้ทำหน้าที่ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงปรบมือจากสมาชิกพรรคดังกึกก้อง

ยันปชช.เป็นคนล้มรัฐบาล

นายสมพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น รัฐมนตรีบางส่วนมาจาก ครม.ชุดที่ผ่านมา ดังนั้น จะดูการทำงาน ครม.ทั้งสองชุดควบคู่กันไป แต่ขณะนี้ยังไม่เจาะจงไปที่ใครแต่เชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละคนจะรู้ตัวเอง ส่วนกรณีที พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. ระบุไม่ยอมให้ใช้เวทีสภาเป็นที่ล้มรัฐบาลนั้น สภาไม่ได้เป็นที่ล้มรัฐบาล แต่เป็นเพราะประชาชนจะเห็นเอง การล้มรัฐบาลไม่ใช่เรื่องง่ายรัฐบาลมีเสียงส่วนใหญ่มากกว่าฝ่ายค้านไป 5-6 เสียง แต่ก็ยังรวมกันได้รัฐบาลก็ต้องขยับกันหน่อย

‘เสนาะ’จวกเขียนกติกาทำแพ

จากนั้นนายเสนาะ เทียนทอง ประธานที่ปรึกษา พท. กล่าวว่า กับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตินายกฯ ที่แรกไม่ได้สนิทกันเท่าไร แต่ตัดสินใจเข้า พท.มาในวันเกิดของตนเมื่อปี 2543 อย่างไรก็ดีแล้วแต่ พท.เริ่มต้นด้วยพรรคไทยรักไทย (ทรท.) และชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอด แต่วันนี้เป็นฝ่ายค้านแบบที่ไม่คิดเลยว่าจะเป็น เพราะชนะการเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ ไม่ใช่เพราะไร้ความสามารถ แต่เพราะมีนักกฎหมายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เผด็จการที่ไม่คิดเลยว่าจะไปออกกฎหมายตามคำสั่งของคนที่มาปล้นอำนาจจอร์จโดยจากปวงชนชาวไทย กลายเป็นระบอบเผด็จการ ทั้งยังเขียนกฎหมายให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายอย่างมาก เล่นการเมืองมา 43 ปี ไม่เคยเห็นคนใจร้ายอย่างนี้ อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณ กก.บห.ชุดนี้ และคุณหญิงสุภารัตน์ที่ยังให้เกียรติ เพราะไปทางไหนมีแต่คนพูดถึงคนรุ่นใหม่ๆ ก็มานั่งคิดว่า จะเลิกตีใหม่ แต่คนก็มาขอร้องให้ช่วยกันก่อนยังมีหัวใจเปี่ยมล้น ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานกับน้องๆ ลูกหลานต่อไป ถ้าเลิก คำว่าเลิก คือการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ดังนั้นตราบไต่ที่ยังมีลมหายใจ ยังไม่เลิกทำงานให้บ้านเมือง จากนั้น พท.จะมีคุณหญิงสุภารัตน์เป็นกำลังหลักในการนำพาพรรคต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : พรรคร่วมเคาะ นโยบายรบ.ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15090 หน้า : 1 (กลาง), 10, 11

‘เจ็ทน้อย’ชูประชาชนคิดพท.ทำ

จากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า เดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญสำหรับ พท. เพราะได้ถือกำเนิดมาจากพรรคไทยรักไทย (ทรท.) คือวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 รวม 21 ปีแล้วก่อตั้ง ทรท.ด้วยอุดมการณ์ของนายทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องการให้คนไทยพ้นจากความยากจน และประเทศไทยก้าวทัดเทียมนานาประเทศ และอุดมการณ์นั้นได้ส่งต่อมายัง พท.

สถานการณ์วันนี้หนักหนา และหนักหน่วงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าใจของทุกคนยังไม่มีใครท้อถอย แต่ต้องเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ 3 อย่าง คือ 1.ความท้าทายต่อสถานการณ์การเมืองที่ต้องต่อสู้กับรัฐธรรมนูญและกติกาที่บีบคั้น ความเป็นประชาธิปไตยจอมปลอม 2.ความท้าทายด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา และ 3.ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี พร้อมทั้งจะไม่สู้การเป็น พท.ยุคใหม่ เพื่อรองรับกับ 3 ความเปลี่ยนแปลงใหญ่นี้ให้ได้ พท.ยุคใหม่จะต้องเข้าถึงปัญหาของประชาชนได้มากขึ้นและไวขึ้นจะก้าวสู่ยุค “ประชาชนคิด เพื่อไทยทำ”

พท.ยุคใหม่ทรงอำนาจกว่าเดิม

“เชื่อว่าจุดแข็งของ พท. คือการมีบุคลากรที่มีความสามารถสูงในคน 3 รุ่น มีผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มากประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผู้บริหารรุ่นกลาง ที่มีความสามารถเป็นมืออาชีพทุกสาขา มีคนรุ่นใหม่ ที่มีพลังเต็มเปี่ยม และมากด้วยความรู้ในโลกยุคใหม่ พท.ยุคใหม่ จึงจะเป็นพรรคที่เป็นเครื่องมือทำงานให้ประชาชน ได้ทรงอำนาจกว่าเดิม จะเป็นฝ่ายค้านที่แข็งแกร่ง ในการดูแลผลประโยชน์ของประชาชน จะเป็นสะพานเชื่อม นำความรู้ วิธีการทำมาหากินใหม่ๆ จากโลกยุคใหม่ ไปให้ประชาชน โดยไม่ต้องรออำนาจรัฐ วันนี้ขอให้เราได้ร่วมกันเป็นหนึ่งทำความหวังที่คนไทยทั้งประเทศฝากไว้ให้สำเร็จ เพื่อให้บรรลุตาม 3 เป้าหมาย คือ 1.คืนความยุติธรรม และความสงบสุขให้กับคน

ไทย 2.คืนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่แท้จริง ให้ประเทศไทย และ 3.คืนศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของประเทศไทย ให้ทันสมัยทัดเทียมโลกอีกครั้งหนึ่ง” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

ไม่ชัดรบ.ใช้นโยบายฝ่ายค้าน

นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองเลขาธิการ พท. กล่าวถึงกรณีรัฐบาลจะนำเอานโยบายของฝ่ายค้านไปใช้ทำเป็นนโยบายว่า เป็นเรื่องดี ในฐานะพรรคการเมืองที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลไม่ควรรังเกียจเพียงจั้นต้นนโยบายของใครนโยบายใดที่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ หรือถูกใจประชาชน หากนำไปทำถือว่าเป็นเรื่องดี ไม่ต้องเหนียมอาย ไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นของฝ่ายค้านถ้ามีจิตใจรู้สึกว่ายากทำงานให้ประชาชน แต่หวังว่าจะนำไปทำอย่างเข้าใจ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากรัฐบาลมาขอคำปรึกษาพร้อมที่จะให้หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่แนะนำรัฐบาลอยู่แล้ว ฝ่ายค้านในยุคนี้ตั้งใจว่าจะไม่เป็นฝ่ายค้านที่ใช้แต่วาทกรรมเอามาทำลายหรือโต้แย้งกัน แต่บทบาทของ 7 พรรคฝ่ายค้าน เริ่มด้วยการร่วมมือกัน ไม่แย่งตำแหน่งกัน อะไรที่เป็นเรื่องแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้จะทำหน้าที่เสนอแนะและชี้แจง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะต้องปรับตัว เพราะที่ผ่านมาเคยชินกับการทำงานที่ไม่มีฝ่ายค้าน และการที่นายกฯพูดว่าจะมีการมาล้มล้างรัฐบาลในสภา ไม่เชื่อว่าจะมาล้มล้างอะไร ทำดีก็สนับสนุน ทำไม่ดีก็ต้องท้วงติงเป็นธรรมดา ดังนั้น การปฏิเสธหรือการคัดค้านรัฐบาล รวมไปถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ล้วนเป็นวิถีทางประชาธิปไตย ดังนั้นต้องเข้าใจในสิ่งนี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ posttoday.com

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : อยากให้ปลูก!! 3 ดาวเด่นพืชผลเศรษฐกิจสร้างกำไรให้เกษตรกรจังหวัดแพร่



พรทุก



เศรษฐกิจ

อยากให้ปลูก!! 3 ดาวเด่นพืชผลเศรษฐกิจสร้างกำไรให้เกษตรกรจังหวัดแพร่

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 11:36 น.



รหัสข่าว: I-190713001647

หน้า: 1/3



บริษัท อินโฟควิสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ posttoday.com

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : อยากให้ปลูก!! 3 ดาวเด่นพืชผลเศรษฐกิจสร้างกำไรให้เกษตรกรจังหวัดแพร่

กระทรวงเกษตรฯ แจง 'แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สมุนไพรมะขาม' พืชทางเลือกตามแผนที่พัฒนาเกษตรฯ มีตลาดท้องถิ่นและการแปรรูปรองรับ

นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย แนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในพื้นที่จังหวัดแพร่

โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) ทำการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพสำหรับปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวเหนียวนาปี โดยผลการศึกษาพบว่า

กลุ่มที่ 1 การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวเหนียวนาปีในพื้นที่เหมาะสมมาก (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ควรส่งเสริมและพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลุ่มที่ 2 การผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ในกรณีที่เกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (มีพื้นที่ S3 และ N รวม 305,665 ไร่) พื้นที่อำเภอร่องกวาง อำเภอเมือง และอำเภอลอง พบว่า สามารถปลูกไม้ผลเป็นพืชทางเลือกได้ 2,613 ไร่

ในกรณีที่เกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเหนียวนาปี (มีพื้นที่ S3 และ N รวม 63,135 ไร่) ในพื้นที่อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น และอำเภอร่องกวาง จะสามารถปลูกไม้ผลเป็นพืชทางเลือกได้ 16,845 ไร่

รหัสข่าว: I-190713001647

หน้า: 2/3



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ posttoday.com

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : อยากให้ปลูก!! 3 ดาวเด่นพืชผลเศรษฐกิจสร้างกำไรให้เกษตรกรจังหวัดแพร่

นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการ สศท.2 กล่าวว่า ในกรณีเกษตรกรไม่ปรับเปลี่ยนการผลิต เนื่องจากมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย และปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน แนวทางการพัฒนา จึงควรมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ การตรวจวิเคราะห์ดินรายแปลง การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ สศท.2 ได้มีการหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เช่น การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP แบบครบวงจร

เน้นกลุ่มผู้บริโภคตลาดเฉพาะ รูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) การบริหารจัดการสินค้าที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานสอดคล้องทั้งด้านอุปสงค์อุปทาน รวมถึงส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสมดุลระบบนิเวศควบคู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

โดยปลูกพืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในแต่ละเดือนได้ อาทิ ถั่วลิสง สมุนไพรต่างๆ ตามความต้องการและความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง สำหรับท่านที่สนใจผลการศึกษาเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สศท.2 โทร. 0 5532 2650 และ 0 5532 2658 หรือ อีเมล zone2@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สุมุนไพโร พืชทางเลือกตาม Agri-Map สร้างกำไรเกษตรกรเมืองแพร่



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ต่างประเทศ อาชญากรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา วาไรตี้ การเมืองท้องถิ่น เกษตร ประกันภัย

คอลัมน์ ▼ กทม. ภูมิภาค อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ อวกาศ สหกรณ์ บันเทิง สตรี ไร่-นิตยสาร พระเครื่อง ทองเที่ยว วัฒนธรรม

แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สุมุนไพโร พืชทางเลือก ตาม Agri-Map สร้างกำไรเกษตรกรเมืองแพร่



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดผลศึกษา แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สุมุนไพโร พืชทางเลือกตาม Agri-Map สร้างกำไรให้เกษตรกรเมืองแพร่

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) ได้ทำการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพสำหรับปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวเหนียวนาปี โดยผลการศึกษาพบว่า

รหัสข่าว: I-190713001641

หน้า: 1/3



บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สุมุนไพโร พืชทางเลือกตาม Agri-Map สร้างกำไรเกษตรกรเมืองแพร่

กลุ่มที่ 1 การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวเหนียวนาปีในพื้นที่เหมาะสมมาก (S1) และ เหมาะสมปานกลาง (S2) ควรส่งเสริมและพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน ควบคู่กับการสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มที่ 2 การผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และ พื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ในกรณีที่เกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนการผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (มีพื้นที่ S3 และ N รวม 305,665 ไร่) พื้นที่อำเภอร่องวาง อำเภอมือ และอำเภอลอง พบว่า สามารถปลูกไม้ผลเป็นพืชทางเลือกได้ 2,613 ไร่ และในกรณีเกษตรกรสนใจปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเหนียวนาปี (มีพื้นที่ S3 และ N รวม 63,135 ไร่) ในพื้นที่อำเภอมือและอำเภอลอง อำเภอวังชิ้น และอำเภอร่องวาง จะสามารถปลูกไม้ผลเป็นพืชทางเลือกได้ 16,845 ไร่

สำหรับพืชทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน มีจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ แก้วมังกร มีต้นทุนการผลิต 8,449 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจากการผลิตในปีที่ 3-15 ประมาณ 43,014 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 34,564 บาท/ไร่ โดยร้อยละ 90 จำหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านถิ่น ซึ่งผลผลิตบางส่วนทางกลุ่มจะนำมาแปรรูปอบแห้ง และส่งให้พ่อค้ารวบรวมในพื้นที่ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 เกษตรกรขายเองในตลาดชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีกระแสความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มผู้รักสุขภาพและความงาม ส้มเขียวหวาน มีต้นทุนการผลิต 16,392 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจากการผลิตในปีที่ 4 ประมาณ 23,896 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 7,504 บาท/ไร่ ผลผลิตร้อยละ 70 จำหน่ายให้ผู้รับซื้อในท้องถิ่น โดยจะคัดเกรดเพื่อขายส่งให้กับพ่อค้าส่งต่างจังหวัด จากนั้นจะกระจายต่อไปยังตลาดไทยเจริญ ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง และสุมุนไพโร ได้แก่ ขมิ้นชัน และไพล มีต้นทุนการผลิต 30,166 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนจากการผลิตเมื่ออายุเฉลี่ย 9-11 เดือน ประมาณ 72,528 บาท/ไร่ คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ 42,362 บาท/ไร่ โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูแล้ง (ธันวาคม - กุมภาพันธ์) ซึ่งร้อยละ 90 จะจำหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจสุมุนไพโร เพื่อขายส่งให้กับพ่อค้ารวบรวมในพื้นที่ และส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อผลิตยาแผนโบราณรักษาโรค ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและองค์ความรู้ด้านสุมุนไพโร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สมุนไพรมะเขือเทศทางเลือกตาม Agri-Map สร้างกำไรเกษตรกรเมืองแพร่

ด้าน นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการ สศท.2 กล่าวเสริมว่า หากในกรณีเกษตรกรไม่ปรับเปลี่ยนการผลิต เนื่องจาก มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย และปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน แนวทางการพัฒนา จึงควรมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ การตรวจวิเคราะห์ดินรายแปลง การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ สศท.2 ได้มีการหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เช่น การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP แบบครบวงจร เน้นกลุ่มผู้บริโภคราคาเฉพาะ รูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) การบริหารจัดการสินค้าที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานสอดคล้องทั้งด้านอุปสงค์อุปทาน รวมถึงส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสมดุลระบบนิเวศคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยปลูกพืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในแต่ละเดือนได้ อาทิ ถั่วลิสง สมุนไพรต่างๆ ตามความต้องการและความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง สำหรับท่านที่สนใจผลการศึกษาเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สศท.2 โทร. 0 5532 2650 และ 0 5532 2658 หรือ อีเมล zone2@oae.go.th

บุคคล แนวหน้า

เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริง คือหนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัดตรงไปตรงมา...■■ ต้องขมสส.ทุกพรรคที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้าพืชผลการเกษตรตกต่ำ พูดักในสภา จนมีการตั้ง วีระกร คำประกอบ เป็นประธานกมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาพืชผล...■■ พร้อมทั้งคณะอนุ กมธ.อีก 6 ชุด เพื่อดูแล เรื่องข้าว, อ้อย, มันสำปะหลังและข้าวโพด, ยางและปาล์ม, สับปะรดและมะพร้าว, ผักและผลไม้ทุกชนิด...■■ แต่ไม่มีเรื่องยาสูบ ที่เดือดร้อนกันมานาน ทั้งที่ สส.หลายคนก็อภิปราย อาทิ สิรินทร รามสูต สส.น่าน พรรคเพื่อไทย เสนอปัญหาการค้ายาสูบ ไบยาเส้น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เคยทำรายได้ให้กับชาวไร่กว่าหมื่นครอบครัวในภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานอีกหลายจังหวัด...■■ กระแสการรณรงค์งดสูบบุหรี่ และการขึ้นภาษีเมื่อปี 2560 ทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทย ลดการผลิตและการรับซื้อไบยาจากชาวไร่ยาสูบลง...■■ เนื่องจากบุหรี่ซองมีราคาสูงมาก ผู้สูบบุหรี่หันไปบริโภคยาเส้นทดแทน ชาวไร่ยาสูบจำเป็นต้องยื่นหยัดช่วยเหลือตัวเอง จึงหันไปปลูกยาเส้นยาชอย...■■ แต่การประกาศขึ้นภาษียาเส้น...ทำให้ชาวไร่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง เพราะผู้ประกอบการยาเส้นไม่ยอมรับซื้อไบยาและผลกระทบจากการจ่ายภาษีไปให้เกษตรกรชาวไร่แทน...■■ การขึ้นภาษียาเส้นอาจมีผลกระทบกับผู้ประกอบการยาเส้นหรือผู้บริโภคน้าง แต่ไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับผลกระทบที่เกิดกับชาวไร่ เพราะยาสูบเป็นพืชที่ไม่ได้รับการดูแลจากกระทรวงเกษตรฯ...■■ จึงอยากฝากให้กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ดูแลชาวไร่ยาสูบตั้งกองทุนขึ้นมอดดูแลชาวไร่ และพัฒนาพันธุ์ยาสูบให้แข่งขันกับตลาดโลกได้...■■ ด้าน ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ เสนอปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบเช่นเดียวกัน โดยเรียกร้องให้การยาสูบแห่งประเทศไทย คงโควตา รับซื้อไบยาปีนี้ไว้ ชะลอการขึ้นภาษีสรรพสามิต 40% ในปี 2563 และขอความชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน...■■ ขณะที่ ยุพราช อินบัว อดีตสส.เพชรบูรณ์ ประชาธิปัตย์ ก็นำพี่น้อง

ชวายุสาอุปถัมภ์และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้นจากการ
ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต ไปพบ รามเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคปชป.
เพื่อขอความช่วยเหลือ...■■■ ครับ สภาให้ความสำคัญพืชเศรษฐกิจตัวอื่น
ไปแล้ว ก็เหลือแต่ยาสูบนี้ละครับ ก็ต้องช่วยกันต่อโดยเฉพาะ เฉลิมชัย
ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ขุนพล
ฝ่ายเหนือของพลังประชารัฐ อย่าให้ชวายุสาถูกทอดทิ้ง...■■■ รวมทั้ง
ประเด็น “ใบกระท่อม” ที่เทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช
ปชป.เสนอให้ปลดล็อกเพื่อใช้ใบกระท่อมทางการแพทย์ เหมือนกับ
กัญชาของพรรคภูมิใจไทย...■■■ บรรทัดนี้ เริ่มเห็นแสงริบหรี่สำหรับ
เรื่องการศึกษาชุดคลองไทย แนว 9A ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เชื่อมอันดามัน แปซิฟิก...■■■ วันก่อน พล.อ.พงษ์เทพ เทศประทีป
นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา ประชุมกับ สส.
นักวิชาการ โดยไม่ได้แบ่งว่าใครอยู่พรรคไหนอย่างไร อาทิ วันมูหะมัดนอร์
มะทา, พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์, ชัชวาลย์ คงอุดม, รศ.ดร.รงค์
บุญสวยขวัญ, สัณห์พจน์ สุขศรีเมือง, ชัยชนะ เดชเดโช, สาคร
เกี่ยวข้อง, สฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ฯลฯ คือสรุปว่ามากันเกือบทุกพรรค
ทางพล.อ.พงษ์เทพ อธิบายความเป็นมาของโครงการ และได้เรียกร้องให้
สส.ช่วยผลักดันผ่านสภาเพื่อให้มีการตั้งกรรมการศึกษาพิจารณา
การชุดคลองไทยแนว 9A เพื่อจะได้พัฒนาภาคใต้ในอนาคต

อย่างยั่งยืน...■■■ วันมูหะมัดนอร์ มะทา อภิปราย
สนับสนุนว่า โครงการนี้เป็นเมกะโปรเจกต์ เป็นโครงการ
เปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่โดยเฉพาะการเดินทางเรือ
ทางทะเล ซึ่งขณะนี้ฝ่ายนิติบัญญัติ กำลังพิจารณา
ช่วยเหลือ เราพอจะเห็นแสงสว่างของโครงการชุด
คลองไทยบ้างแล้ว...■■■ ส่วน พล.ต.ทลงกรด
ทิพย์รัตน์ เผยว่า พรรคพลังชาติไทย มีนโยบาย
ชุดคลองไทยมาตั้งแต่ต้น และกต.ก็รับรองให้เป็น
นโยบายในการหาเสียงด้วย ซึ่งตนในฐานะพรรค
ร่วมรัฐบาลได้เสนอเรื่องดังกล่าวไว้ให้บรรจุไว้ใน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13956

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 81.66 Ad Value: 102,075

PRValue (x3): 306,225

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

นโยบายรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมได้ยื่น
ญัตติขอตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา
บุคคลองไทย คาดว่าภายใน 6 เดือน ต้องรู้ผล ส่วน สส.
ท่านอื่นๆ ทั้งใหม่และเก่าก็ไม่มีใครขัดข้อง...■■■
ก็มองเห็นแสงสว่างของเมกะโปรเจกต์ตามที่
อดีตรัฐมนตรี "วันนอร์" กล่าวไว้...■■■
พลเอก สุรเชษฐ์ อดุลย์จินต เป็นประธานในพิธี
พระราชทานเพลิงศพ ศ.กิตติคุณ จรูญ สุภาพ
ณ เมรุหน้า วัดธาตุทอง วันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 12.00 น.
พิธีสวดถึงวันที่ 13 กรกฎาคม เวลา 19.00 น.
ศาลา 4 รศ.สุพัตรา สุภาพ ฝากไปร่วมอาลัยเป็น
ครั้งสุดท้าย...■■■ สวดพระอภิธรรม โยธิน เทียรล่อเหลียน
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ศาลา 16 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 12-14 ก.ค. 18.30 น. ฌาปนกิจ
15 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. ...■■■ สวัสดิ์ศรีรับ

มือปราบ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

วันที่: จันทร์ 15 - พุธ 17 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5166

หน้า: 32(กลาง), 31

Col.Inch: 169.69 Ad Value: 229,081.50

PRValue (x3): 687,244.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: Empowering Societies กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 'ดีแทค'



Empowering Societies

กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 'ดีแทค'

ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในประเทศไทย บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "ดีแทค" ยังตระหนักถึงบทบาทในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรคือ "Empowering Societies" ที่มุ่งสร้างสังคมไทยให้มีความแข็งแกร่ง

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว "ดีแทค" มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนออกเป็น 2 เรื่องคือ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และการสร้างไทยให้แกร่ง ผ่านแนวคิด

"การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value)" ด้วยการนำความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม องค์ความรู้ และทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนเครือข่าย พันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้คนในสังคม

จึงทำให้ที่ผ่านมา "ดีแทค" มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม จนนำไปสู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกัน ยังดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น Smart Farmer, ฟาร์มแม่นยำ, เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด, ดีแทคเน็ตอาสา, Safe Internet, Dtac-SIIT Artificial Intelligence Lab และโครงการพลิกไทย สำหรับล่าสุด ดีแทคยังมีส่วนร่วม

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

วันที่: จันทร์ 15 - พุธ 17 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5166

หน้า: 32(กลาง), 31

Col.Inch: 169.69 Ad Value: 229,081.50

PRValue (x3): 687,244.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: Empowering Societies กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 'ดีแทค'



อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

ในการสนับสนุน “แซตบอต My Sis” ซึ่งเป็นบริการที่ต่อยอดมาจากโครงการโพลีคน้อย เพื่อนุ่นยนต์เพื่อผู้หญิง 1 ใน 10 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการพลิกไทย ทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ Safe Internet ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลแก่เด็กและคนรอบข้างอีกด้วย

เบื้องต้น “อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์” ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดีแทค เล่าให้ฟังถึงแนวทางในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกลยุทธ์ความยั่งยืนในมิติต่างๆ ของดีแทคว่า การดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย ดีแทคยึดหลักการทำในสิ่งที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการนำเอาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของธุรกิจไปสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของดีแทคที่ต้องการสร้างไทยให้มีความแข็งแกร่ง

“เราเชื่อว่าดิจิทัลและเทคโนโลยีสามารถสร้างสังคมไทยให้มีความ

แข็งแกร่งได้ ด้วยการนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญขององค์กรที่มีอยู่มาช่วยลดความเหลื่อมล้ำของผู้คนในมิติต่างๆ อย่างการสนับสนุนแซตบอต My Sis ที่ดีแทคร่วมกับโอเพ่นดริม ในการต่อยอดโครงการโพลีคน้อย เพื่อนุ่นยนต์เพื่อผู้หญิง ที่เป็น 1 ใน 10 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการดีแทค พลิกไทย”

“เพราะอัตราการเกิดความรุนแรงในครอบครัวช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ขณะที่ 80-90% ของเหยื่อเลือกที่จะไม่แจ้งความ หรือเข้าสูกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเหยื่อหรือผู้ประสบเหตุความรุนแรงในครอบครัวมีอายุตั้งแต่ 5-90 ปี แต่ 60% ของผู้ประสบเหตุความรุนแรงในครอบครัวมีอายุ 5-20 ปี ซึ่งตัวเลขดังกล่าว สะท้อนว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องของทุกคน”

“การมีส่วนสนับสนุนแซตบอต My Sis จึงเป็นการช่วยให้ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเข้าถึงข้อมูลที่

สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยเปรียบเหมือนกับพี่สาว หรือเพื่อนที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. ด้วยการทำหน้าที่รับฟัง และให้คำปรึกษาในเบื้องต้น ซึ่งถือเป็นการต่อยอดถึงบทบาทเทคโนโลยี ดิจิทัล ที่มีส่วนช่วยพัฒนา และยกระดับสังคม ตลอดจนสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น”

นอกจากนั้น “อรอุมา” ยังบอกว่าดีแทคมีการดำเนินโครงการ Smart Farmer มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมาดีแทคร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยกว่า 20,000 ราย ใน 7 จังหวัด ผ่านหลักสูตรเกษตรเชิงพาณิชย์

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

วันที่: จันทร์ 15 - พุธ 17 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5166

หน้า: 32(กลาง), 31

Col.Inch: 169.69 Ad Value: 229,081.50

PRValue (x3): 687,244.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: Empowering Societies กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 'ดีแทค'

“ทั้งยังสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเกษตรกร รายย่อยในการบริหารจัดการเพาะปลูก อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตั้งเป็น ธุรกิจที่เรียกว่า pop agriculture ที่ รวบรวมองค์ความรู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งานเกษตรด้านต่าง ๆ มาสร้างเป็น ชุมชน ที่ให้เกษตรกรสามารถเข้ามา ใช้งานได้ ซึ่งอนาคตต่อไปจะพัฒนา ไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม ด้วยการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอีกด้วย”

“ไม่เพียงเท่านั้น ดีแทคยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ เด็กและเยาวชน โดยถูกกำหนดไว้ใน นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนทุก กลุ่มได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสร้างสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานออนไลน์ เราจึง จัดทำโครงการ Safe Internet มาอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557”

“เพราะเล็งเห็นว่าการใช้ การสื่อสารออนไลน์ หรือ

31



ดีแทค

การใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม จะนำ มาซึ่งความสูญเสียในรูปแบบใดรูปแบบ หนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการป้องกันตัวเองในโลกออนไลน์ ขณะเดียวกัน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ของคนในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราในฐานะผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร จึงเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของดีแทคที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันในการ ท่องโลกออนไลน์ให้แก่เด็กและเยาวชน”

ด้วยการให้ความรู้ที่เท่าทัน การ เสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการ ใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ ที่สำคัญยังมุ่งเน้นไปที่ปัญหาการกลั่น แก่กันในโลกออนไลน์ (cyberbullying) โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ดีแทคได้ให้ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกลั่นแกล้ง กันในโลกออนไลน์กับนักเรียนไปแล้ว

กว่า 6,654 คน จาก 28 โรงเรียนใน ระดับมัธยมและอาชีวศึกษา ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล

ส่วนปี 2562 ดีแทคมีการพัฒนา หลักสูตรออนไลน์ Safe Internet บน เว็บไซต์ www.safeinternetforkid.com เพื่อให้เด็กและครอบครัว สามารถพัฒนา ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตบนโลก ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลแก่เด็ก ๆ โดย ได้รับการออกแบบโดย Parent Zone ผู้ให้บริการด้านความรู้ในการเลี้ยงเด็ก ในยุคดิจิทัลสัญชาติอังกฤษ

สำหรับหลักสูตรออนไลน์ Safe Internet ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กอายุ 5-16 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 1) สำหรับเด็กตั้งแต่ 7-10 ขวบ 2) สำหรับเด็กอายุ 10-13 ปี และ 3) สำหรับเด็กอายุ 13-15 ปี ซึ่งจะ ประกอบด้วยเกมทดสอบความเข้าใจ โลกออนไลน์ คลังคำศัพท์ แบบฝึกหัด เป็นต้น

ทั้งยังมีคำแนะนำสำหรับครูและ ผู้ปกครองอีกด้วย นอกจากนี้ ดีแทค ยังร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่มีจำนวนโรงเรียนกว่า 300 โรงเรียน ทั่วประเทศในการสร้างความรู้ ความ เข้าใจในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ ผ่าน หลักสูตรออนไลน์ Safe Internet โดย จะเริ่มจากการอบรมครูผู้สอนก่อน หลังจากนั้นจะอบรมเด็กและผู้ปกครองต่อไป

ถึงตรงนี้ “อรอุมา” บอกว่าไม่ใช่เพียง แค่การเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้วยการนำเอาความเชี่ยวชาญในด้าน เทคโนโลยี ดิจิทัลมาช่วยแก้ไขปัญหา สังคมเท่านั้น แต่ดีแทคยังมีเป้าหมาย ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่าง รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่ง โครงการที่สำคัญคือ การเก็บรวบรวม ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วจากลูกค้า มาร์ซิเซลด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อ ไม่ให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

“ปี 2561 ผ่านมา ดีแทคดำเนิน โครงการ Dtac ThinkSmart ings อย่าง ฉลาด เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าและประชาชน ทั่วไปทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งซากมือถือ แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ รวมถึงอุปกรณ์

เสริมต่าง ๆ ที่ได้รับ ThinkSmart ซึ่ง กระจายอยู่ที่ Dtac hall ทั่วประเทศ และ จุดรับตามสถานที่ต่าง ๆ ของพันธมิตร ดีแทค โดยขณะนี้จะถูกนำไปรีไซเคิล อย่างถูกวิธี ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน TES-AMM ซึ่งปีที่ผ่านมารเรา สามารถเก็บโทรศัพท์ที่ใช้แล้วคืนกลับ ได้มาราว 2 แสนเครื่อง”

“ส่วนปีนี้เราจะดำเนินโครงการ E-Waste Management โดยร่วมกับ สตาร์ตอัพ Trash Lucky ในการสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะ การลดผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการนำกลับ มารีไซเคิล ที่สำคัญ ยังมีเปิดแคมเปญ รณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้คนนำขยะมา ส่งมอบที่รีไซเคิลของดีแทค พร้อมรับของ รางวัลอีกด้วย”

อันเป็นกลยุทธ์ของดีแทค ในการ มุ่งสร้างสังคมไทยให้มีความแข็งแกร่ง และยั่งยืน



รัฐมนตรีเกษตรฯ เลือ-สิงห์-กระทิง-แรด

ภายหลังโปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรี (ครม.)รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 สร้างความฮือฮา เรียกเสียงชัตปากในฝันป่าให้กับลิง ค่าง ป่าง ชะนี ที่หากินอยู่ตามพงไพรหลายอย่าง

อย่างหนึ่งที่อยู่อิงกันมากคือการที่ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสำคัญคือการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมเดี่ยวน 4 คน จากพรรคร่วมรัฐบาล ถือว่ามากที่สุดในทุกกระทรวง เพราะเนื่องงานครอบคลุมต่อชีวิตของเกษตรกรกว่า 27-28 ล้านคน

เสียด-เฉลิมชัย ศรีอ่อน จากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ



รัฐมนตรีช่วยว่าการ 3 คน นำโดย ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จากพรรคพลังประชาชน และ มนูญญา ไทยเศรษฐ์ จากพรรคภูมิใจไทย

รัฐมนตรี 4 คน ของกระทรวงเกษตรฯ น่าจะถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่มีการปฏิรูปกระทรวง โดยการตัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรธรรมชาติฯ ออกไปตั้งเป็น 1 กระทรวง..

ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ บอกกะพรานขมาว่า ในครม.รัฐบาลลุงตู่ 2 ไม่มีกระทรวงไหนจะมาสู้กับกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างเด็ดขาด เพราะที่นี้มีรัฐมนตรีคุณภาพคับแก้ว เปี่ยมไปด้วย “เสือ สิงห์ กระทิง แรด”

ต่อไปเรื่องแผนงาน ยุทธศาสตร์การทำงาน งบประมาณ โครงการของกระทรวงเกษตรฯ จะต้องผ่านสะดวกโยธินแน่ เพราะมี “รัฐมนตรี” คอยหนุนถึง 4 เสียง กระทรวงอื่นถอยปายยย...555

เหนือกว่านั้น ชรก.บอกว่า ในกระทรวงนี้จะแย่งงานกันสนุกแน่ เพราะทั้งกระทรวงมี 15 กรม 3 องค์การมหาชน มีงบกว่า 1.8 แสนล้านบาท

พรานขมาเพิ่งพินิจข้อมูลดู เห็นจะจริงตามที่ชรก.เขาว่า เพราะดีกรีรัฐมนตรีแต่ละคนธรรมดาที่ไหน

เสียด-เฉลิมชัย เป็นเลขาธิการพรรคปชป.2 ครั้ง ครั้งแรก “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็นหัวหน้า ครั้นนี้เป็นเลขาธิการ พรรคมี “จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” เป็นหัวหน้าพรรค บารมีในพรรคเหลือล้น

เหนือกว่านั้น เสียด-ถือเป็นคนใจถึงฟังได้ ล้มเจ้าพ่อทับสะแกมาได้ และสามารถปูฐานเมืองเล็กเมืองผ่านให้บรรดา ส.ส. ภาคใต้-ภาคกลาง-ภาคอีสาน-กทม.ต้องยอมยกมือไหวดให้แสดงว่าพลังของเขาไม่ธรรมดา เขาเป็นเสือดัวใหญ่ที่ใครๆ ให้การยอมรับ

ทักษะในการหาทุน การจัดการกับนายทุนของพี่เสียดเฉลิมชัยตัวนี้ เป็นรองแต่เพียง “ก้านัน-สุเทพ เทือกสุบรรณ” เท่านั้น

พรานข ได้ยินว่า เสียดนี่ฝีมือการจัดการดี 1 ประเภท 1 ไม่เพียงแต่ฐานทุนส่วนตัวแน่นอนหา ธุรกิจลับปรด ธุรกิจขายแดน ธุรกิจบนดิน ได้ดิน ล้วนยอมรับในการจัดการ

ปชป.มีนโยบายชัดคือประกันราคาสินค้าเกษตร ยาง ข้าว มัน ปาล์ม หน่วยที่เกี่ยวข้องกันแบบนี้ ทำปุ๊บถึงคน ถึงทุน

เสียดประภัตร โพธสุธน นี่ถือว่าเป็นสิงห์ ตัวใหญ่ เป็น ส.ส.มายาวนาน เป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา มาตั้งแต่รุ่นบรรหาร ตีลปอชา มาสู่รุ่น หนูนา-กาญจนา ตีลปอชา เป็น

ต่อหน้า 19

ข่าวต่อ ชาวห้ามเขียน

รัฐมนตรีมาหลายกระทรวง ชื่อชั้นของเหนือสุพรรณคนนี้ไม่ธรรมดา ขนาด “ทักษิณ” ยังยอมรับนับถือ แม้ว่า “จองชัย เทียงธรรม-สมศักดิ์ ปรีตนาันท์กุล” จะไม่ยอมรับก็ตาม

ฝีมือการจัดการทางนโยบายเพื่อผลทางการเมืองของสิงห์เผ่าแห่งเมืองสุพรรณบุรีคนนี้ เหยียบหิมะไร่องรอย ขนาดว่าแค่ก้มมือ “เจ้าของไร่อ้อย ไร่น้ำตาล ผู้รับเหมา” ก็เดินตามด้อยๆ ยังกะคนถูกมอมยา 555

สิงห์เผ่าเมืองสุพรรณประกาศก้อง กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว ของจ้า ใครอย่าแตะสุพรรณฯขอ

เซอร์ไพรส์สุดๆ คือการที่ “บิกคิว” เสนอชื่อ “กระทิงเปลี่ยน” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งพอประกาศออกมาแค่นั้น นกไพร ฝูเลื้อยต่างกระพือปีก บินแตกหนีกันพื้พื้

เรียกเสียงซัดปากกันสนั่นไปทั้งป่าใหญ่ เพราะ “ผู้กองมนัส” นั้น มีชื่อเสียงดังก้องปรูฟ้า เป็นผู้ใจถึง ฟังได้ เป็นผู้ทรงอิทธิพลมาก ด้วยบารมี เปี่ยมไปด้วยฝีมือ...เรื่องนี้พรานรมียอยากพูดมาก เจ็บคอ! รัศมีทำการของผู้กองมนัสนั้นถือว่ากว้างไกลยิ่ง...ด้วยรัศมีทำการที่กว้างไกลนี้แหละ กลายเป็นบาดแผลให้ลูกผู้ชายที่ชื่อ “ผู้กองมนัส” กลายเป็นสปอตไลท์ที่สังคมจับจ้อง

วันที่ 11 ก.ค. 2562 ผู้กองมนัสออกมาชี้แจงหลากหลายเรื่อง ทั้งขงยา เจ้าพ่อ ผู้ทรงอิทธิพลกระทั่งเรื่องความเหมาะสมในเรื่องคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (4) (5) ลากยาวไปถึง (7) ที่ระบุว่า ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนี้จะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอลงโทษ เว้นแต่ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ...

เหตุเพราะผู้กองมนัสถูกศาลออสเตรเลียตัดสินจำคุก 8 เดือน ผู้กองมนัสว่า...คดีความถูกกล่าวหาด้วยสาเหตุผิด นำเฮโรอีนส่งออกไปประเทศออสเตรเลียว่า ถือว่าเป็นตราบาปที่ติดตัวมาตลอดชีวิต แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องโละพ่อ ผมไม่ได้ขงยาเสพติดไปขายที่ประเทศออสเตรเลีย ไม่ได้ผลิตยาเสพติด ไม่ได้จำหน่ายยาที่ประเทศออสเตรเลีย ฉะนั้นข้อหาส่งออกไปเข้า จำหน่าย ผลิต ผมไม่ได้ทำ...

ผมไม่กังวล ถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจผมในเรื่องของการทำงาน เดี่ยวผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กบ้านนอกคอกนาอย่างผมนี้ จะทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองได้บ้าง จะทำอะไรให้พี่น้องประชาชนได้เห็นประจักษ์ว่านี่คือลูกชวานาอย่างผม ผมทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้อยู่ดีกินดี ส่วนในเรื่องของคุณสมบัติ ผมจะมีประวัติอะไร อย่างไร เราปฏิเสธสังคมไม่ได้ แต่ชีวิตผม ผ่าน พ.ร.บ.ล้างมลทิน มาที่ฉบับแล้ว คุณจะบอกว่า ผมคุณสมบัตินิดๆ คุณจะบอกผมอย่างไรอย่างนี้ กฎหมายก็คือกฎหมาย...

“คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ก็เลือกเช่นเดียวกันว่า สิ่งที่มีนเกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมามีเกือบ 30 ปี กับสิ่งที่มีนกำลังเกิดขึ้นวันนี้และวันหน้าแน่นอนว่าสิ่งที่ผ่านมามีเราสามารถไปทำให้มันดีขึ้นได้”

“สิ่งที่ผ่านมาผมแก้ไม่ได้ แต่ในอนาคตที่จะถึง หลังจากที่ได้เข้าเผ่าย ถวายสังขันธ์แล้ว ผมจะพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าคนอย่างผม ทำอะไรผมยึดถือหัวใจของคนยากคนจน ผมคิดถึงคุณแผ่นดินที่ให้ผมอยู่มาอายุ 50-60 ปี ผมและครอบครัวผมถือว่าพร้อมทุกอย่าง แต่สิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำคือ ทดแทนคุณแผ่นดิน ผมยังไม่ได้ทำ ผมก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุด”

ได้ใจพรานที่ซัด...คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่คนเราเลือกที่จะทำได้ และต้องทดแทนคุณแผ่นดิน... นี่มันกินใจเหลือเกิน...

ผู้กองมนัสรับเนื้องาน ทำสปก.ให้เป็นทองคำ เปลี่ยนมือได้ ทำราคาข้าวให้ดีกว่าเดิม เดิมเงินให้เกษตรกร

รัฐมนตรีคนสุดท้าย “มนัญญา ไทยเศรษฐ์” อดีตพยาบาล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานี เธอมาดำรงตำแหน่งแทนพี่ชาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีหญิงที่มาได้ เพราะบารมีพี่ชายเหมือน “บิกคิว” เจ้าของวาทะ “มาได้วันนี้ เพราะพี่ให้”

รัฐมนตรีหญิงอย่างเธอที่เข้ามาทำงานจึงต้องทน อืด สู้งานไม่หวั่นไหว เหมือนแรดนอนใหญ่ที่หน้า ทนฝน ทนเสียงคำทอเพื่อแสดงฝีมือให้ได้ เหมือนที่เธอเดินตามพี่ชาดาเต็มร้อยจนสำเร็จที่สะแกกรัง แม้ใครจะมาว่าเขาคือ เจ้าพ่อ ผู้กว้างขวางที่รวยไม่รู้เรื่อง เธอก็ต้องทำให้เห็นว่า ผู้หญิงธรรมดาขอแค่อึด มีกินพอก็สามารถทำงานได้

ชาดาประกาศชัดว่า สนใจเรื่อง ข้าว อ้อย และปศุสัตว์ แต่เธอจะไ้กรมไหนไม่มีใครรู้

ผู้กุมขมับที่สุดคือ เลือต่อ-เฉลิมชัย จะแบ่งงานอย่างไรให้ “ปชป.” ได้ รัฐมนตรีช่วยทั้ง 4 พอใจ...พรานข่าหนัก... ■

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6374

หน้า: 1 (ล่างขวา), 20, 19

Col.Inch: 255.91 Ad Value: 450,401.60

PRValue (x3): 1,351,204.80 ศิลป: สีสี่

หัวข้อข่าว: '4 สิ่งเกชตร' แซร์บุมทรีพย์..กุมรากหญ่า



ไม่ต้องตกใจว่าทำไมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงได้รัฐมนตรีรวมแล้ว

“4 คน” เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก อย่างยุคนั้น 2 ก่อนสิ้นสัปดาห์เดือนกุมภาพันธ์ 2544 คนไทยเคยมีรมต.เกษตรฯ รวม 4 คนมาก่อน และยังมาจากหลายพรรคเหมือนกัน

สำหรับครั้งนี้ เฉลิมชัย ศรีอ่อน นั่งเจ้ากระทรวง พรรคประชาธิปัตย์, ส่วนรัฐมนตรีช่วยคือ ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา, มนูญญา ไทยเศรษฐย์ พรรคภูมิใจไทย และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคพลังประชารัฐ

งานนี้นอกจากเป็นผลดีที่เจ้าหน้าที่กระทรวงไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการต้อนรับ จัดเตรียมห้องหับมากนัก (ฮา) เพราะเคยทำมาแล้ว

แต่อีกทางหนึ่งก็มองได้ว่า “กรม.บักตู่ 2/1” ที่กระทรวงนี้จัดแนบมา 4 คนแบบนี้ คงไม่มีใครจนและน้อยใจน้อยหน้ากันอีก

ที่สำคัญแต่ละคนล้วนแข็งแกร่งที่จะช่วยกันดูแลเกษตรกรกรได้จบทั่วทุกภาคแถมยังผ่านการสวมหมวกคัสตราของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาอย่างดีทั้งสิ้น

เกษตรกรมั่งคั่ง

ก่อนจะไปดูหน้าตารัฐมนตรี ถามว่ากระทรวงนี้สำคัญตรงไหน ตอบเลยขึ้นชื่อว่า “เกษตรกร” ยิ่งไงก็คืออาชีพหลักส่วนใหญ่ของคนในประเทศอยู่แล้ว

ที่สำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหนึ่งในกระทรวงหลักที่รัฐบาลใช้ขับเคลื่อนโครงการ ‘ประชารัฐ’ ในการอุ้มสินค้าเกษตรหลายอย่างไม่ว่าจะข้าว ปาล์ม อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา มีการอัดฉีดงบประมาณสูงสุดๆ เพื่อแก้ปัญหาราคาคตกต่ำ

หากแต่เอาเข้าจริงๆ ในส่วนงบประมาณที่กระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรร ตรวจสอบแล้วว่าผ่านมากกระทรวงนี้ไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆ ของกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรให้มากที่สุด

อ่านต่อหน้า 19

ดังนั้นการที่คนไทยรู้สึกว้าวใครๆ ต่างไขว่คว้า รีบจองโควตาไว้ตั้งแต่ไก่โหว่ที่จะได้คุมกระทรวงนี้ คงไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณเป็นหลัก แต่อาจมองได้ว่าเมื่อเมืองไทยน้ำท่วม น้ำแล้ง พืชผลราคาคตกต่ำ ใครคุมกระทรวงนี้ก็ใช้อำนาจไปดูแลช่วยเหลือชาวบ้านได้มาก แล้วยังคุ้นเคยแนวเสียดสีไว้ล่วงหน้าเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้อีก

พูดง่าย ๆ ว่าช่วงเดือนร้อน พรรคไหน คนไหน จะเอาหน้ากับชาวบ้านได้ดีเท่าคนที่คุมกระทรวงเกษตรฯ เป็นไม่มี!

สำหรับปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรฯ ได้มา 108,539.324 ล้านบาท คิดเป็น 3.6% ของงบประมาณรายจ่ายรวม งบในจำนวนนี้ ได้ถูกกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ ในกำกับดูแล

ต่อนั้นหน่วยงานสำคัญนอกจาก 1.สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ที่จะได้รับงบ 1,756.01 ล้านบาทแล้ว ยังมี 2.กรมการข้าว 3,138.44 ล้านบาท 3.กรมชลประทาน 65,643.27 ล้านบาท 4.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,354.42 ล้านบาท 5.กรมประมง 4,096.94 ล้านบาท 6.กรมปศุสัตว์ 6,225.69 ล้านบาท

7.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2,302.03 ล้านบาท 8.กรมพัฒนาที่ดิน 5,723.70 ล้านบาท 9.กรมวิชาการเกษตร 4,136.47 ล้านบาท 10.กรมส่งเสริมการเกษตร 6,340.56 ล้านบาท 11.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,101.68 ล้านบาท 12.กรมหม่อนไหม 710.14 ล้านบาท

ที่เหลือยังมีองค์กรมหาชนอีก 3 แห่ง รัฐวิสาหกิจอีก 4 แห่ง อยู่ในกำกับดูแล

มาปี 2563 มีข้อมูลว่ามีการเสนอของงบประมาณไว้ในวงเงิน 246,998 ล้านบาท เพิ่มมาอีกกว่าเท่าตัว ก็คงจะเฉลี่ยจัดสรรไปตามสัดส่วนที่เคยเป็นมา

เฉลิมชัยตัวจริง

แน่นอนงานหลักคือเรื่องปากท้องของประชาชนคนไทย รัฐมนตรีที่คุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องมีกินและพลังมากพอที่จะขับเคลื่อนกลไกของกระทรวงเกษตรฯ นำนโยบายลงสู่ระดับล่างได้ทันทีและทั่วถึง

ถามว่าทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ถึงเป็น “เสียต่อ” เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ตอบเลยว่าอาจเป็นไปตามการขอโควตาของ “พรรค 53 เสี่ยง” ที่ชัดเจนมาแต่ต้นว่าพรรคเราต้องได้กระทรวงพาณิชย์และเกษตรฯ

และเมื่อกระทรวงพาณิชย์มีหัวหน้าพรรคอย่าง “อู๊ดดำ” จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นั่งควบเจ้ากระทรวง พร้อมเก้าอี้รองนายกฯ แล้วทำไมที่กระทรวงเกษตรฯ จะไม่ใช่เก้าอี้ของผู้กุมการมืออย่าง “เสียต่อ”!

ในทางหนึ่ง เฉลิมชัยเคยกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ สามารถทำงานควบคู่กันไปได้ในด้านการตลาดและการผลิต เพื่อช่วยเหลือปากท้องเกษตรกรไทย

แต่ทางหนึ่งวิเคราะห์ว่างานนี้ยุ่งตุงตึงไกล ให้เสียต่อดูแลแก้ปัญหาราคายางพารา ปาล์ม น้ำมัน ให้กระเดื่องขึ้นมา หลังจากตกต่ำมาหลายปี แล้วยังอาจช่วยสกัดมือเกษตรกรที่จะขึ้นมาจากภาคใต้ได้ด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นระบุ เฉลิมชัยในฐานะเจ้ากระทรวงจะดูแล 4 งานหลัก คือ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



เฉลิมชัย ศรีอ่อน



ประสิทธิ์ โปษสุน

ทำได้เพื่อพรรค

สำหรับ ประสิทธิ์ โปษสุน หรือ “เฮียเม้ง” เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เล็กน้อย ถ้าใครจำได้เขาเคยนั่งเป็นถึงเจ้ากระทรวงเกษตรฯ มาก่อนช่วงปี 2543-2544 ยุค “ชวน 2” (โควตาพรรคชาติไทย) แทนที่pongพล อติเรกสาร ที่ลาออกจากเก้าอี้ไป คนทั่วไปอาจมองว่าการกลับมาครั้งนี้ รมช. ในกระทรวงเดิมที่เคยว่าการ อาจไม่สมศักดิ์ศรี แต่ประสิทธิ์น่าจะมีความระทัยิ่งใหญ่กว่านั้น

คือนอกจากการทำงานในสายที่เชี่ยวชาญแล้ว แต่สำหรับคนพรรคชาติไทย เรื่องดูแลพี่น้องเกษตรกรเรียกว่าเป็นงานหลักของพรรคมาตลอด

ดังที่รู้ว่่านโยบายเด่นของพรรคนี้คือเรื่องการเกษตร อย่าง “ให้ตลาดนำเกษตรกร” ส่งเสริมการปลูกพืชรายได้ดี ลดต้นทุนและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ฯลฯ

ไม่เช่นนั้น “ท็อป” วราวุธ ศิลปอาชา จะไม่พูดมาแต่ต้นว่าพรรคเราชัดเจนที่กระทรวงทรัพยากรฯ และกระทรวงเกษตรฯ

ดังนั้นเพื่อให้ “อุดมการณ์และสัญญาใจ” กับชาวบ้านไม่เลือนหาย วันนั้นท็อปนอกจากจะได้เก้าอี้กระทรวงทรัพยากรฯ ตามหวัง ส่วนเฮียเม้งก็ได้เข้าไปนั่งในฐานะรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ

ก็ถือว่าภารกิจด้านแรกสำเร็จแล้วคือจะได้ทำงานเพื่อชาวบ้านเหมือนกัน ไม่มีอะไรให้คาใจอีก

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6374

หน้า: 1 (ล่างขวา), 20, 19

Col.Inch: 255.91 Ad Value: 450,401.60

PRValue (x3): 1,351,204.80 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: '4 สิ่งพิเศษ' แชรู่มทรัพย์..กุมารภญา



เจเศรษฐี-มัญญา-ชาดา ไทยเศรษฐี

น้องนังพี่คุม?

ไม่ใช่ “ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ” เพราะตกรุ่นไปแล้ว วันนี้หมายถึง “มัญญา-ชาดา” สองพี่น้องแห่งตระกูลไทยเศรษฐี คนใหญ่แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

“มัญญา ไทยเศรษฐี” หรือ “เบหม่อม” ได้มานั่งเก้าอี้รมช.อีกคน เป็นดอกไม้งามท่ามกลางหมู่ชายแห่งกระทรวงเกษตรฯ แต่ทุกคนรู้ว่าเธอก็คือตัวแทนของ “ชาดา ไทยเศรษฐี” ส.ส.อุทัยธานี และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ชาดานั้น นอกจากจะเป็นพี่ชายผู้กว้างขวางและคลุกคลีอยู่กับกลุ่มเกษตรกรอย่างเหนียวเหนียว ด้วยความเป็นประธานสมาคมชาวไร่อ้อยไทยเศรษฐี จ.อุทัยธานีแล้ว ยังขึ้นชื่อเรื่อง “มือเบเกษตร” ผลงานเขานำมือเบชาวนาเดินทางจะมาลยุธรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อปี 2557

เดิมทีกระแสข่าวว่า ชาดา อาจได้นั่งช่วยว่าการที่กระทรวงมหาดไทย จากนั้นขยับมาที่เก้าอี้ รมช.เกษตรฯ แต่สุดท้ายไม่ถึงฝันเพราะคู่แข่งไม่ปลื้ม จากเรื่องภาพลักษณ์ที่เป็นผู้ทรงอิทธิพล หรือบางคนเรียก “เจ้าพ่อ”

แต่หากถามชาวอุทัยธานี กลับมองว่าชาดานั้นแหละคนจริง ใจถึง พลังถึง และฟังได้ ดูแลคนทั้งจังหวัด

ที่สุดเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจของพรรคภูมิใจไทย การที่ผู้ใหญ่จัดแจงให้ชาดาส่งน้องสาวคนสวยลงไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยที่กระทรวงเกษตรฯ แทน ก็ถือว่าโอเคมากแล้วสำหรับ “พี่ใหญ่อุทัยธานี” คนนี้



ร.อ.ธรรมนิส พรหมเม้า

แบบสุดรรมนิส

จะว่าไปการเมืองไทยมาที่ระดับนี้ใหญ่เมืองเหนืออย่างผู้กองมนิส “เหมาะแต่เหมาะว่า” กับเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอยู่แล้ว

ไม่ใช่แค่ผลงานที่ผู้กองมนิสทำไว้อย่างดีเลิศ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือของพรรคพลังประชารัฐ ทะลุวงฐานเสียงพรรคสีแดงของนายใหญ่ได้หลายพื้นที่

หรือเพราะผลงานเมื่อประสานสืบทิศที่สามารดสยบคลื่นลมจากการต่อรองเก้าอี้รมต.

ของพรรคกลาง-เล็ก-จิ๋ว แบบจบสวย ด้วยความเป็นเจ้าพ่อคอนเนกชั่นที่เรื่องการเจรจาต่อรองติดมือวางอันดับ 1

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6374

หน้า: 1 (ล่างขวา), 20, 19

Col.Inch: 255.91 Ad Value: 450,401.60

PRValue (x3): 1,351,204.80 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: '4 สิ่งเกษตรกร' แชรู่มทรัพย์..กุมรากลหญ้า

หรือแม้เดิมที่ผู้กองมนัสจะถูกวางตัวไว้ที่กระทรวงแรงงาน แต่การรับหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ของคนใหญ่เมืองพะเยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็ย่อมมีเหตุผลสำคัญ

อย่าเพิ่งคิดในมุมที่เจ้าตัวแดงไปวันก่อน ตอนที่เคลียร์ข่าวสี่เทาๆ ในอดีตว่า ตอนนั้นเป็นกำลังหลักในการจัดตั้งรัฐบาลและหลายเรื่องที่ได้ประสานงานไว้นั้นเป็นความลับที่รู้เพียงคนเดียว

แต่ในทางลึกลับวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่ลู่ดูไว้วางใจให้เป็น รัฐ.เกษตรฯ ไม่น่าจะแค่ให้ผู้กองมนัสมาดูแลเรื่องอ้อย ปาล์ม ยาง ข้าว เท่านั้น

คนไทยคงพอรู้ว่ายังมีเรื่องใหญ่อย่างการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ “ไอยูยู” ที่ต้นปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรป (อียู) ประกาศปลดธงเหลืองของไทย เรือออก ซึ่งนับเป็นงานโหดของรัฐบาลลุงตู่ที่คว่ำธงเขียวมาได้

แต่เรื่องนี่ยังไงก็ยังไม่จบครบสมบูรณ์ เพราะทุกอย่างยังเต็มไปด้วยแรงเสียดทานที่ชาวประมงไทยไม่ขานรับด้วยเสียประโยชน์มหาศาล ดังนั้นที่ผ่านมา ช่วงหาเสียงพรรคอื่นต่างขายเรื่องเรือกฎหมายคุมประมงผิดกฎหมายเพื่อเอื้อฐานเสียงประมงไทยทั้งนั้น

ปรากฏว่าก็เป็นพรรคใหญ่ๆ ที่ร่วมรัฐบาลนั่นแหละ งานนี้ลุงตู่คงเกรงว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น อาจทำให้ไทยกลับมาโดนใบแดงถาวรกันคราวนี้ ที่ทำไว้ก็เรือหายหมด!

ทีนี้ถ้าคนอย่างผู้กองธรรมนัส การันตีผลงานเคลียร์จับครบทุกค่ายมาเป็นที่ประจักษ์แล้ว เรื่องปัญหาประมงทั้งมิติไอยูยู, มิติพรรคร่วม, มิติกลุ่มชาวประมง หรือมิติอื่นๆ ก็น่าจะดูแลจัดการได้ไม่ยาก

วันนี้ผู้คนเมาท์สืบทศว่ากระทรวงเกษตรฯ ยุคใหม่เป็น “กระทรวงผู้กว้างขวาง” ก็พูดเกินไป ให้เรียกว่าเป็นกระทรวงเกรดเอของคนระดับ “เอทีเอ็ม” ก็แล้วกัน

พช.นครพนม หุ่น เทียวสนุกสุขโตนใจ ไปแล้วจะรัก OTOP Village @นครพนม ชมการแสดงของชุมชน-ศิลปินชื่อดังคับคั่ง

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน "เทียวสนุกสุขโตนใจ ไปแล้วจะรัก OTOP Village @นครพนม" โซน 2 หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน (บ้านพี่-บ้านน้อง) เนื่องในงานบวงสรวงและพิธีรำบูชาพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2562 นี้ ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน "มนต์แคน แก่นคูณ"

ทั้งนี้ นายสามารถ ไรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายประสาธ ทัศนร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมงาน

สำหรับงาน "บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2562" ในปีนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่



7-13 กรกฎาคม 2562 โดยจัดแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับโซน 2 ได้บูรณาการหลายหน่วยงาน ทั้งเทศบาลเมืองนครพนม ดูแลจัดระเบียบถนนคนเดิน พาณิชยจังหวัดนครพนม จำหน่ายสินค้าตลาดต้องชม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชน ผลงานผู้สูงอายุ ผลงานนักเรียน หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย เช่น ลิ้นปะรด ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Young Smart Farmer และสำนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าภาพหลักของงาน ได้นำผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสินค้า OTOP ทั่วไป มาร่วมจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ความพร้อมใจกันดังกล่าว ต้องการจัดกิจกรรมและบูรณาการให้สอดคล้องกับงาน "บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2562" ภายใต้ธีมงาน "เทียวสนุก สุขโตนใจ ไปแล้วจะรัก OTOP Village @ นครพนม" โดยภายในงานมีกิจกรรมการสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน-ชุมชนท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าเศรษฐกิจพอเพียง สินค้าโอท็อป และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

